



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. '3กระทรวง'จัดใหญ่ จับมือปลูกป่า100ไร่	มติชน
2. ระดมความคิดหาทางออกปลูกข้าวยั่งยืน ชูพันธุ์ข้าวลดต้นทุนคงความหลากหลาย...	เดลินิวส์
3. จัดสรรสิทธิ์ นม ร.ร.เทอม 1/67 รุ่น เขต 1 สั่งชะลอ 8 รายทั้งไม่เป็นธรรม	ฐานเศรษฐกิจ
4. 'ธ.ก.ส.'ควงชาวสวนหัวขบวน ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เรียนรู้เกษตรกรรมระดับโลก	มติชน
5. ชูกาญจน์โมเดลตลาดนม'เศรษฐกิจ'ทัวร์นกขมิ้น	ไทยรัฐ
6. เกษตรกรสตูลกินรวบ ปลูก'เตยหอม'แซม'มะพร้าว' พลิกวิกฤตแล้งรับรายได้...	มติชน
7. คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ร้องพริกชี้หูโลละ400	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
8. กัมพูชารับซื้อทุเรียนฝั่งไทยไม่อั้น	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
9. 'สอวช.-สสน.'เปิดเวทีถก จัดการน้ำเพื่ออนาคตเพื่อประเทศไทย	ไทยโพสต์
10. คอลัมน์: วิถีชีวิต: 'เก็บเกี่ยวมายด์เซต' แดนกังหันลม 'เกษตรกรหัวขบวนไทย' ...	เดลินิวส์

'3กระทรวง'จัดใหญ่ จับมือปลูกป่า 100 ไร่

เฉลิมพระเกียรติ6รอบ28กค. ร่วมใจรักดีรักษาสิ่งแวดล้อม 'เศรษฐกิจ'ปธ.เปิดงาน15พ.ค. ที่ทัศนสถานเขาพริกโคราช

นายกฯสั่งการ 3 กระทรวงจัดกิจกรรมร่วมใจรักดี รักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมผู้ต้องขังกรมราชทัณฑ์ แสดงพลังทำความดี 'เศรษฐกิจ'เปิดงาน 15 พ.ค.นี้ ที่นครราชสีมา คิกออฟปลูกป่า 100 ไร่ 1 หมื่นต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว

(อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

ปลูกป่า

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม น.ส.เกณิกา อุ่นจิตรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ กรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้จัดโครงการร่วมใจรักดี รักษาสิ่งแวดล้อม

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จะมีกิจกรรม อาทิ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ, เก็บขยะทะเล, อบรมจิตอาสา ตักโปป่า อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ให้เด็กในสถานพินิจ, พื้นที่เรือนจำ สีเขียว ลดมลภาวะ ลอกท่อ พื้นที่ ต่างๆ เพื่อให้ผู้กระทำผิดของกระทรวงยุติธรรมได้ รับการอบรมให้ความรู้ เสริมสร้างทักษะ เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงได้มีโอกาสทำงานสาธารณประโยชน์และบริการสังคม ซึ่งจะเป็นการชดเชยความผิดที่ได้กระทำให้ กับสังคม หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะ การบำบัดน้ำเสีย จะเป็นการอบรมให้ความรู้เพื่อ พัฒนาพฤติกรรมนิสัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือหลักสูตรพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรอาสาสมัครดับ

ไฟป่า และอบรมให้ความรู้เรื่องป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เป็นต้น

"กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้น มาจากการ ที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับโอกาสผู้ กระทำผิดของกระทรวงยุติธรรมที่จะได้ชดเชย ความเสียหายที่เคยได้กระทำและกลับคืนสู่ สังคมอย่างภาคภูมิใจ ด้วยการแสดงพลังทำความ ดีในลักษณะงานบริการสาธารณะ ซึ่งกิจกรรมจะ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.-31 ธ.ค.67 โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้วย ณ ทัศนสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ด้วย" น.ส.เกณิกากล่าว

ด้านนายวินัย แสงเขียว ผู้อำนวยการ ทัศนสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เปิด เผยว่า โครงการร่วมใจรักดี รักษาสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยจะมีหลายกิจกรรม แต่หลักๆ จะเป็นกิจกรรม ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติบน พื้นที่ 100 ไร่ มีผู้ต้องขัง ผู้ถูกคุมประพฤติ และ เด็กสถานพินิจ เข้าร่วมกิจกรรม และมีการจัด นิทรรศการ การออกบูธจำหน่ายสินค้า-อาหาร ของ ผู้ก้าวพลาด ซึ่งเป็นผู้ที่พ้นโทษไปแล้ว แต่ ยังถูกคุมความประพฤติอยู่ให้มาจำหน่ายสินค้า ในงาน เนื่องจากทางกระทรวงยุติธรรมต้องการ ให้ผู้กระทำผิด ได้รับการอบรมให้ความรู้ เสริม สร้างทักษะเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ ได้มีโอกาสทำงานสาธารณประโยชน์-บริการ สังคม ซึ่งนอกจากจะได้ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สี เขียวให้กับพื้นที่แล้ว ยังได้พัฒนาแม่เพาะพืชนิสัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและแสดง พลังทำความดีอีกรูปแบบหนึ่งด้วย จะคิกออฟ โครงการพร้อมกันทั่วประเทศ โดยภาคเหนือ

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 12 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16863

หน้า: 1 (ล่างขวา), 7

Col.Inch: 65.90

Ad Value: 108,735

PRValue (x3): 326,205

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: '3กระทรวง'จัดใหญ่ จับมือปลูกป่า100ไร่

จัดที่ จ.น่าน ภาคกลางที่กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกเฉียงที่ จ.ระยอง ภาคใต้ที่ จ.สงขลา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดที่ จ.ปัตตานี และภาคอีสานจัดที่ทัศนสถานเกษตรอุตสาหกรรม เขาฟริก จ.นครราชสีมา

“สำหรับกิจกรรมปลูกป่า ทางทัศนสถานเคยดำเนินโครงการมาต่อเนื่อง แต่ครั้งนี้จัดโครงการขึ้นอย่างใหญ่ ใช้พื้นที่ 100 ไร่ของกรมอนุรักษ์ที่อยู่ในความดูแลของทัศนสถานมาดำเนินโครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติกว่า 10,000 ต้น จะนำกล้าพันธุ์ไม้ยืนต้น อาทิ แคนา ยางนา สาธร อินทนิล เป็นต้น ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ นครราชสีมาให้การสนับสนุน มาปลูกให้เต็มพื้นที่ 100 ไร่ และจะจัดผู้ต้องขังของทัศนสถานมาสับเปลี่ยนกันดูแล ซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่ป่าหญ้า-ป่ากระถิน ไม่ค่อยมีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ จึงพัฒนาพื้นที่ด้วยการนำไม้ยืนต้นมาปลูกไว้เพื่อให้เจริญเติบโตเป็นป่าที่สมบูรณ์ ให้เป็นปอดสำหรับคนในพื้นที่ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ

ด้านนายจักรกฤษณ์ จันทริกกลาง กำนันตำบลคลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา กล่าวว่า วันที่จัดโครงการร่วมใจกักตัก รักรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ตนและเพื่อนๆ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านใน ต.คลองไผ่ ส่วนใหญ่จะได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดให้ทำหน้าที่ต้อนรับคนเข้างาน คาดว่าน่าจะมีผู้มาร่วมในงานประมาณ 500 คน ไม่มีชาวบ้านเข้าร่วม เพราะเป็นสถานที่ปิด รู้สึกดีใจที่มีโครงการดีแบบนี้จัดขึ้นในพื้นที่ ที่ผ่านมากลับมาเคยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบ่อยๆ แต่เป็นกิจกรรมเล็กๆ ในหมู่บ้านชุมชนเท่านั้น เพราะพื้นที่ว่างส่วนใหญ่จะอยู่ในความดูแลของส่วนราชการ เช่น แหล่งท่องเที่ยวของ กฟผ. เขื่อนลำตะคอง ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กรรมพิชชา เรือนจำ-ทัศนสถาน และอีกหลายหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลอยู่ จึงไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น



ระดมความคิดหาทางออกปลูกข้าวยั่งยืน

ชูพันธุ์ข้าวลดต้นทุนคงความหลากหลายทางชีวภาพ

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบการผลิตข้าวยั่งยืนแบบองค์รวม(Inclusive Sustainable Rice Landscapes หรือ ISRL) ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทารา ลาดพร้าว มีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ นำโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วยหน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ รวมทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้แทนเกษตรกรและชุมชน และองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งหมด 70 องค์กรเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจแนวทางในการปฏิบัติ

งานและแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และในพื้นที่ชุมชน การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นเวทีให้เครือข่ายภาคการผลิตข้าวในประเทศไทยทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้แทนเกษตรกรและชุมชนได้จะแลกเปลี่ยนรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ISRL ทั้งในประเด็นกลุ่มเป้าหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมอภิปรายความคิดเห็น และถกประเด็นเรื่องความสำคัญของการทำงานเชื่อมโยงกันระหว่างกระทรวง กรมและหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนท้องถิ่น เพื่อประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืนเชิง

ผลลัพธ์ **ดร.วิษณุฯ บูดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว** กล่าวสุนทรพจน์เปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ ISRL ดังนี้กรมการข้าวตระหนักถึงความท้าทายที่เกษตรกรไทยกำลังเผชิญ ทั้งภาวะฝนแล้ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรง ผลผลิตที่ลดลงสวนทางกับต้นทุนทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น ประเด็นเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุผลที่ภาคเกษตรของไทย โดยเฉพาะภาคการผลิตข้าวจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ กรมการข้าวในฐานะหน่วยงานภาครัฐ มีบทบาทโดยตรง และให้ความสำคัญกับการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ พร้อมส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการ

ศึกษาวิจัยและการพัฒนาเพื่อส่งเสริมเกษตรกรไทย ในฐานะผู้ผลิตต้นน้ำสามารถปรับตัวให้เข้ากับ สภาพสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป และยังงมมีรายได้ที่เพียงพอในการดำรงชีวิตของ สมาชิกในครัวเรือน อีกทั้งมีบทบาทสำคัญในการ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกข้าว ได้เช่นกัน

รองอธิบดีกรมการข้าวกล่าวเพิ่มเติมว่า ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา กรมการข้าวได้ ประกาศรับรองพันธุ์ข้าวใหม่ทั้งหมด 10 สายพันธุ์ ซึ่งข้าวแต่ละประเภทจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันตาม การนำไปใช้ประโยชน์เช่น ผลผลิตสูง อายุเก็บเกี่ยว สั้น ด้านทานโรค ทนแล้งและการหักล้ม คุณสมบัติ เหล่านี้มีส่วนทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนจาก การปลูกข้าว ลดการใช้ปุ๋ย และยังช่วยลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งยังช่วยเพิ่มรายได้และ รักษาสุขภาพการแข่งขันของการผลิตข้าวไทยในตลาด ต่างประเทศ

ประเทศไทยเป็นผู้นำในการผลิตและส่ง ออกข้าวอันดับต้น ๆ ของโลก อย่างไรก็ตาม การ ผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ไม่ได้มีแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืน จึง ส่งผลให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัย สำคัญ การลดลงของพื้นที่ป่าต้นน้ำ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และความหลากหลายทางชีวภาพ ทำให้ ขาดความสมดุลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และขาดความเชื่อมโยงของบริการทางระบบนิเวศ และห่วงโซ่อาหาร

ดร.นาถา กิ่งเคล ผู้ประสานงานกลุ่ม โครงการ GIZ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า โครงการ ISRL เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ทุกภาค ส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานร่วมกันขับเคลื่อน การเปลี่ยนผ่านของภาคการผลิตข้าวไทยและภาค การเกษตรให้มีศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถใน การผลิตและรายได้ครัวเรือนและยังช่วยฟื้นฟูความ หลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ ต่อไปในระยะยาว”

ทั้งนี้โครงการระบบการผลิตข้าวที่ยั่งยืน แบบองค์กร หรือ ISRL เป็นโครงการต่อยอดจาก ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการความร่วมมือ ระหว่างประเทศของเยอรมนี กรมการข้าว และ บริษัทไอแลมอริ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 โครงการ ISRL ได้รับทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Fund หรือ GEF) ผ่าน โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United

Nations Environment Programme หรือ UNEP) และดำเนินการโดยองค์กรความร่วมมือ ระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ) มีวัตถุประสงค์ หลักเพื่อปรับเปลี่ยนห่วงโซ่มูลค่าข้าวไทยและ เกษตรกรรมให้เกิดความยั่งยืนผ่านแนวทางการ จัดการภูมิวิเวศแบบบูรณาการร่วมกับการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใน 2 จังหวัด นำร่องได้แก่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัด อุบลราชธานี คาดว่าจะมีเกษตรกรในพื้นที่มากกว่า 45,000 คนเข้าร่วมเป็นสมาชิก โครงการ ISRL มี แผนดำเนินกิจกรรมทั้งในระดับส่วนกลางและ ระดับพื้นที่ เพื่อสร้างการเรียนรู้แนวทางการจัดการ พื้นที่เกษตรรวมทั้งพื้นที่ป่าไม้ราวหนึ่งล้านไร่ ทั้งใน ภาครัฐและภาคปฏิบัติ นำไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก๊าซมลพิษ จากภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบภายในปี พ.ศ. 2570

กวิตา ชาร์มา ผู้ประสานงานโครงการด้าน ความหลากหลายทางชีวภาพและความ เลื่อมโทรมของพื้นที่ดินในภูมิภาคเอเชีย UNEP กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ทุกภาค ส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้แบ่งปันแนวคิดและสร้าง ความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจับ เคลื่อนภาคการผลิตข้าวไทยไปสู่เป้าหมายการ เปลี่ยนผ่านเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเกษตร และอาหารที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างเป็นระบบ

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเครือข่ายภาคการ ผลิตข้าวในประเทศไทยทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้ แทนเกษตรกรและชุมชน ต่างเห็นพ้องในวิสัยทัศน์ ร่วมกันในการส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายระดับ ชาติเพื่อยกระดับการปลูกข้าวและผลผลิตภาค เกษตรอื่น ๆ ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งช่วย ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ของประเทศในภาพรวม และจะมีการประชุม เตรียมความพร้อมในการเปิดตัวโครงการในระดับ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงรายและ อุบลราชธานีต่อไป.

pornprapai@dailynews.co.th



สรุปผลการตรวจสอบ ปริมาณน้ำนมดิบทั่วประเทศ

จำนวนเกษตรกร (ราย)		จำนวนโคนม (ตัว)		ปริมาณน้ำนมดิบ(ตัน)	
13,151		228,974		2,812	
ผลตรวจสอบศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ					
ข้อมูล	ผลต่าง	ข้อมูล	ผลต่าง	ข้อมูล	ผลต่าง
15,103	-1,952	242,170	-13,196	2,862	-40
เดือนมี.ค. 2567					
ข้อมูล	ผลต่าง	ข้อมูล	ผลต่าง	ข้อมูล	ผลต่าง
15,283	-2,132	244,707	-15,733	2,971.25	-149
บันทึกข้อตกลงซื้อขายน้ำนมโค (MOU) 2566/67					
ข้อมูล	ผลต่าง	ข้อมูล	ผลต่าง	ข้อมูล	ผลต่าง
-	-	-	-	2,897.01	-

ที่มา : คณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ ณ วันที่ 25 เม.ย. 67

**จัดสรรสิทธิ์
นม ร.ร.เทอม 1/67 รุ่น
เขต 1 สั่งชะลอ
8 รายทวงไม่เป็นธรรม**

“นมโรงเรียน” เทอม1/2567 ป่วนจัดสรรสิทธิ์ประเดิมพื้นที่ 1 “เอกชน-สหกรณ์” 8 ราย ประท้วงรุ่น ด้านไม่ เป็นธรรม “รอง ผู้ว่าฯ สระบุรี” สั่งเบรก เลื่อนจัดโควตาออกไปก่อนจนกว่าจะได้ ความชัดเจน วุงในเผยต่างฝ่ายต่างงัด ตัวเลขตรวจน้านมดิบที่ไม่ตรงกันมา ยืนยัน

ปิดรับสมัครผู้ประกอบการผลิตนมข้นนมเข้มข้นโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ไปเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารขอสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตามพื้นที่ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพื้นที่ 1 (เขตปศุสัตว์ที่ 1) กลุ่มพื้นที่ 2 (เขตปศุสัตว์ที่ 2 และ 3) กลุ่มพื้นที่ 3 (เขตปศุสัตว์ที่ 4) เขตกลุ่มพื้นที่ 4 (เขตปศุสัตว์ที่ 5 และ 6) และกลุ่มพื้นที่ 5 (เขตปศุสัตว์ที่ 7,8,9) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในที่ประชุม และเริ่มมีการจัดสรรสิทธิ์พื้นที่จำหน่ายเป็นพื้นที่แล้ว ในพื้นที่กลุ่มที่ 1 ส่วนพื้นที่อื่นๆ ยังไม่สรุปวันที่จะประชุม

แหล่งข่าวจากผู้ประกอบการในโครงการนมโรงเรียน เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 คณะทำงานพิจารณาจัดสรรสิทธิ์และพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียน กลุ่มพื้นที่ 1 ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม ได้มีมติให้ชะลอการจัดสรรสิทธิ์และพื้นที่จำหน่ายนมของกลุ่มที่ 1 ไปก่อน จนกว่าจะได้รับ ความชัดเจนจากคณะกรรมการอาหาร นมเพื่อเด็กและเยาวชน กรณีการใช้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2567 ข้อ 6.3.2

ทั้งนี้เนื่องจากได้มีผู้ประกอบการผลิตนมข้นนมโรงเรียนและศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ลงข้อคัดค้านและให้ชะลอการจัดสรรสิทธิ์ รวม 8 ราย ได้แก่

1.สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด 2.บริษัท ดลองไทร แครี่ จำกัด (บจก.) 3.บจก. ราชาแครี่ โปรดักส์ 4.บจก. พญาเย็น แครี่ (ลพบุรี) 5.บจก. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์นม 6.บจก. กลุ่มโคนมคลองม่วงเหนือ 7.บจก. กลุ่มพัฒนาโคนมชัยสุนัน และ 8. บจก.กลุ่มพัฒนาโคนมพัฒนานิคม

“การหักทวงครั้งนี้เนื่องจาก ข้อมูลการตรวจน้ำหนักที่ฟาร์ม โดย คณะทำงานตรวจสอบน้ำหนักโคระดับ จังหวัดมีข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลการตรวจ น้ำหนักที่หน้าศูนย์รวมน้ำนมดิบ ของคณะทำงานตรวจสอบปริมาณ น้ำนมดิบ ณ ศูนย์รวมน้ำนมดิบ ทำให้ผู้ประกอบการเสียสิทธิและโอกาส ในการยื่นสิทธิเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ในเขตพื้นที่ และอื่นๆ อาทิ สิทธิบาง เขตเหลือเยอะมากหลักแสนกล่อง เพราะมีพื้นที่ไว้ให้สหกรณ์พื้นที่เขต อื่นเข้ามารับส่งแทน ทั้งที่ยังมีบริษัท- สหกรณ์ ในพื้นที่สามารถส่งแทนได้ใน พื้นที่เดียวกันแต่ก็ไม่ได้สิทธิ”

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการ และคณะทำงานตรวจสอบปริมาณ น้ำนมโคทั้งระบบ กล่าวว่า กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ได้มีคำสั่งที่ 344/2567 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะ ทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้ง ระบบ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2567 และ คำสั่งที่ 345/2567 เรื่องแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำนม โคระดับจังหวัดลงวันที่ 21 มีนาคม 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ ปริมาณน้ำนมดิบ ณ ฟาร์มและศูนย์ รวมน้ำนมดิบทั่วประเทศ เพื่อเป็น

ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการนมทั้งระบบ ทั้งนี้ได้มีการประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เพื่อใช้เป็นข้อมูล อ้างอิงในการสมัครเข้าร่วมโครงการ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยแต่ละ ศูนย์นม สหกรณ์ เอกชน ก็รับทราบ และคาดว่าจะใช้ตัวเลขนี้ในการใช้เป็น ฐานข้อมูลในการจัดโควตา แต่ปรากฏว่า เป็นคนละชุดกันกับที่ปศุสัตว์จังหวัด สระบุรีใช้ เลยทำให้เกิดความวุ่นวาย ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจจะมีส่วนที่ทำให้ ข้อมูลที่ตรวจทำให้บางคนได้เปรียบเสีย เปรียบกันในเรื่องนี้ก็น่าจะขึ้นอยู่กับส่วนกลาง จะชี้ขาดว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไร

นายวสันต์ จันทหล นาย กสมาดมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ กล่าว ว่า ปัญหาสำคัญคือหลักเกณฑ์การรับ สมัครนมโรงเรียนไม่ตรงกับที่เปิดรับ ฟังความคิดเห็นเลย ประกอบกับมี ความเร่งรีบของการประกาศเพื่อให้เด็ก ได้ดื่มนมทันในช่วงเปิดเทอมที่จะถึงนี้ ทำให้ตัวเลขปริมาณน้ำนมดิบจาก คณะกรรมการฯ ไม่ตรงกับปริมาณ น้ำนมดิบที่กรมปศุสัตว์ตรวจทุกเดือน ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่แน่ใจว่า การ จัดโควตาจะใช้ตัวเลขใด แต่โดยหลัก การกฎระเบียบที่ออกมาจะต้องปฏิบัติ ได้ทุกคน และทำให้เด็กนักเรียน-เกษตรกร ได้ประโยชน์สูงสุด ไม่เอื้อให้กับรายใด รายหนึ่ง ●

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อาทิตย์ 12 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16863

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 4

Col.Inch: 233.01

Ad Value: 384,466.50

PRValue (x3): 1,153,399.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'ธ.ก.ส.'คองชาวสวน ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เรียนรู้เกษตรกรรมระดับโลก

'ธ.ก.ส.'คองชาวสวน
ทัวร์เนเธอร์แลนด์
เรียนรู้เกษตรกรรมระดับโลก
U.4

'ธ.ก.ส.'คองชาวสวนห้วยขบวน ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เรียนรู้เกษตรกรรมระดับโลก



ภาคการเกษตร ถือเป็นหนึ่งในอาชีพหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย ผลิตอาหารป้อนผู้บริโภคในประเทศ ตลอดจนการส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญของโลก อาทิ ข้าว อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ยางพารา ผักและผลไม้หลากหลายชนิด

รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการเกษตรไทย จึงก่อตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. มาตั้งแต่ปี 2509 เพื่อให้ความช่วยเหลือ

ด้านการเงินกับเกษตรกร และให้การสนับสนุนด้านความรู้และเทคโนโลยีไปพร้อมๆ กัน

"ฉัตรชัย ศิริโล" ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คนปัจจุบัน ยังคงสานต่อเจตนารมณ์ขององค์กร พร้อมเพิ่มพูนความรู้ภาคเกษตรไทย ล่าสุดนำทัพเกษตรกรห้วยขบวน 10 ราย พร้อมสื่อมวลชนไทย ศึกษาดูงานไกลถึงประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์จัดเป็นประเทศที่มีการ

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อาทิตย์ 12 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16863

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 4

Col.Inch: 233.01 Ad Value: 384,466.50

PRValue (x3): 1,153,399.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'ธ.ก.ส.'ควงชาวสวนหัวขบวน ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เรียนรู้เกษตรกรรมระดับโลก

พัฒนาการเกษตรกรรมเป็นอันดับต้นของโลก แต่ก่อนจะพัฒนาได้ถึงทุกวันนี้ เนเธอร์แลนด์เจออุปสรรคมาไม่น้อย นั่นเพราะเป็นประเทศที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล จึงเกิดปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้ง จึงพัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างจริงจัง ที่โดดเด่นคือ กังหันลม สัญลักษณ์ของประเทศ โดย ธ.ก.ส.ได้พาไปดูหมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคานส์ (zaan schan) ที่มีผลงานเด่นคือ ใช้กังหันวิดน้ำออกจากพื้นที่อาศัยและพื้นที่นาได้สำเร็จ

หมู่บ้านซานส์ สคานส์ เป็นหมู่บ้านที่ประกอบด้วยทุ่งหญ้าเลี้ยง แม่น้ำ ส่วนใหญ่ทำปศุสัตว์ บ้านสร้างด้วยไม้แบบสไตล์ฮอลแลนด์ และมีกังหันลมขนาดใหญ่จำนวนมาก ปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่อนุรักษ์ และทำเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์การเกษตรที่เป็นสินค้าพื้นเมืองน่าสนใจ ได้แก่ รองเท้าไม้ (Clog) และชีส ที่เป็นของฝากขึ้นชื่อ

ต่อมา ธ.ก.ส.พาไปศึกษาดูงานที่ WORLD HORTI CENTER (WHC) เป็นศูนย์นวัตกรรมพืชสวนเรือนกระจกระดับนานาชาติ ที่ปลูกพืชผ่านระบบการควบคุมโดยเทคโนโลยีเกือบสมบูรณ์ อาทิ การควบคุมรดน้ำอัตโนมัติ ระบบการป้องกันแมลงโดยไม่ใช้สารเคมี การจำลองสภาพอากาศที่เหมาะสมกับพืช การปลูกพืชแบบรากลอยฟ้า ถือเป็นแรงบันดาลใจให้เกษตรกรหัวขบวนได้นำความรู้จากการบรรยายครั้งนี้อีกกลับไปพัฒนาชุมชนของตน



ฉัตรชัย ศิริโล

สถานที่ต่อไปคือ สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) เป็นหนึ่งในสวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งภายในมีทุ่งดอกทิวลิปที่เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์กว่า 800 สายพันธุ์ และยังมีดอกไม้อีกนานาชนิด อาทิ ดอกลิลลี่ ดอกแดฟโฟดิล ดอกไฮยาซินธ์ โดยในแต่ละรอบการปลูกนั้น มีดอกไม้มากกว่า 7 ล้านดอก ซึ่งสวนนี้จะเปิดให้เข้าชมได้ปีละ 1 ครั้ง อยู่ในช่วงฤดู



มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อาทิตย์ 12 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16863

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 4

Col.Inch: 233.01 Ad Value: 384,466.50

PRValue (x3): 1,153,399.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'ธ.ก.ส.'ควงชาวสวนหัวขบวน ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เรียนรู้เกษตรกรรมระดับโลก



ใบไม้ผลิประมาณช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคมเท่านั้น จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวหลังไหลเข้ามาจำนวนมาก ซึ่งเป็นอีกจุดท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ ที่จัดนิทรรศการจนเข้าสู่ปี 75 แล้ว

อีกสถานที่สำคัญคือ Flora Holland Alsmeer หรือตลาดประมูลดอกไม้ฮอลแลนด์ ถือว่าเป็นตลาดซื้อขายดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวบรวมดอกไม้มานานชนิดจากทั่วโลก ไร่จำนวนมากในพื้นที่เกือบ 1 แสนตารางเมตร ซึ่งภายในมีการจัดระเบียบการขนส่งไว้ได้อย่างดี และสถานที่นี้ได้เปิดให้เข้าชมได้เป็นการทั่วไป มีทางเดินแยกของผู้เข้าชมที่เป็นชั้นลอย ทำให้ได้เห็นกระบวนการทำงานชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขนส่ง การจัดเก็บรักษาดอกไม้

และที่พลาดไม่ได้คือ ตลาดดอกไม้บลูเมนมาร์ค (Bloemenmarkt) แผงขายดอกไม้ที่เรียงรายอยู่



โดย "ฉัตรชัย ศรีไล" ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ระบุว่า การที่ ธ.ก.ส.นำเกษตรกรหัวขบวน และสื่อมวลชน เดินทางเยือนเนเธอร์แลนด์ครั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนได้เปิดโลกทัศน์ ซึ่งเกษตรกรหัวขบวนนั้นเป็นคนเก่งอยู่แล้ว ได้เห็นว่าประเทศที่มีอุตสาหกรรมเกษตรระดับโลกมีการผลิตหรือมีแนวคิดอย่างไร เพราะเกษตรกรไทยเน้นความสำคัญแค่ในเรื่องการผลิต แต่ในอุตสาหกรรมระดับโลกแล้ว เน้นเรื่องการวิจัย ทำให้เกิดพืชสายพันธุ์ใหม่

บนโป๊ะ เป็นสถานที่ที่อยู่คู่กับอัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ตั้งศตวรรษที่ 15 และยังคงมีความคึกคักเพราะตั้งอยู่ในจัตุรัสเมือง ซึ่งแผงขายดอกไม้ที่นี่จะขายตั้งแต่ดอกไม้สด เมล็ดพันธุ์ ต้นอ่อนหรือหน่อของพันธุ์ไม้ที่เป็นหัวๆ ทำให้เป็นความแตกต่างที่น่าสนใจ จากร้านค้าของฝากอื่นๆ



หรือพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้ผลผลิตที่ดีกว่าเดิม

“อย่างอุตสาหกรรมดอกไม้เนเธอร์แลนด์ ก็ไม่ใช่แค่การปลูกแล้วขายอีกแล้ว แต่มีการขายเมล็ดพันธุ์ การส่งออกหน่อ หรือหัวต้นทิวลิป แม้กระทั่งการทำแพคเกจจิ้ง และที่สำคัญ อีกมิติที่สำคัญสำหรับสวนดอกไม้คือ การทำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม เช่นที่สวนเคอเคนฮอฟ ในแต่ละปีที่จะทำการปลูก เขาก็มีการวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆว่าจะปลูกตรงไหนสีอะไร และแบ่งว่าเกษตรกรบ้านไหนจะเข้ามาดูแล ทำให้สวนเคอเคนฮอฟกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้อีกมหาศาลให้แก่เกษตรกร” ผู้จัดการ ธ.ก.ส.ระบุ

สำหรับเกษตรกรหัวขบวนที่เดินทางมาร่วมทริปในครั้งนี้ จะได้นำความรู้และแนวคิดที่ได้จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้กับการเกษตรในประเทศไทย โดย ธ.ก.ส.เองมองเห็น กระทั่งแปลงผักสวนครัวหากได้รับการออกแบบดีก็ก็สามารถกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ และจะไม่ใช่แปลงผักที่แค่ผลิตผักซึ่งก็โลขายอีกต่อไป และอีกสิ่งที่ยอยากให้เกิดขึ้นในภาคการเกษตรคือ การปลูกหรือผลิตตามคำสั่งซื้อ หรือพรีอเดอร์ เพื่อให้วางแผนการผลิตได้

ส่วนที่ WORLD HORTI CENTER (WHC) ก็เป็นการศึกษาดูงาน ที่ให้ทุกคนได้เห็นการปลูกพืชในเรือนกระจกที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานโลก อาทิ การปลูกพืชที่ไม่ใช่การปลูกบนพื้นดิน แต่มีการยกวางให้ลอยบนอากาศ คุณสารอาหาร คุณคุณภาพดิน และน้ำ ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพที่สูงเรียกได้ว่าเป็นเกรดพรีเมียมเลย สิ่งต่างๆ ที่ว่ามานั้น ธ.ก.ส.อยากให้เกิดขึ้นกับภาคการเกษตรของบ้านเรา

ผู้จัดการ ธ.ก.ส.ระบุอีกว่า แนวพัฒนาการเกษตรของไทย ธ.ก.ส.ให้ความสำคัญกับเกษตรกรหัวขบวน เพราะปัจจุบันเกษตรกรรายย่อยอาจจะยังไม่มีแรงพอที่จะเปลี่ยนแปลงได้ทันที จึงต้องใช้เกษตรกรหัวขบวน



เป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อน ซึ่งเกษตรกรหัวขบวนสามารถที่จะประสานกับ ธ.ก.ส. เพื่อเข้าไปวิจัยและพัฒนาการเกษตร ร่วมกับสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายได้ เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือประสานไปถึงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อวิจัยพืชสายพันธุ์ใหม่ หรือการดูแลคุณภาพดินก่อนเตรียมการเพาะปลูก ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก

ส่วนเรื่องของนโยบายซอฟต์แวร์ในสินค้าเกษตรนั้น ต้องแยกจากการผลิตเพื่อบริโภค ไปสู่มาตรการเพิ่มมูลค่า ซึ่ง ธ.ก.ส.เน้นไปที่การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร มากกว่าการแปรรูป เพราะการเพิ่มมูลค่าทำให้แตกไลน์สินค้าได้มากขึ้น แถมยังใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีโอกาสกลายเป็นที่นิยม และจะนำไปสู่การเป็นซอฟต์แวร์ได้ในอนาคต

“ขณะที่การสนับสนุนด้านการเงินนั้น ธ.ก.ส.มีโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย หรือที่เรียกว่าโครงการล้านละร้อย เพื่อให้เกษตรกรหัวขบวนกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำไปใช้ช่วยพัฒนาชุมชน ที่ยังมีวงเงินให้ผู้ที่สนใจเข้ามากู้ยืมได้อยู่ แต่หากวงเงินเต็ม ธ.ก.ส.ก็พร้อมที่จะขยายวงเงินเพิ่มขึ้นอีก” ผู้จัดการ ธ.ก.ส.ระบุ

ด้าน “พงษ์พันธ์ จงรักษ์” รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ระบุว่าโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย หรือโครงการล้านละร้อย อยู่ภายใต้การสนับสนุนของสินเชื่อตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ หมุนเวียน และสีเขียว หรือ BCG Model วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 100 ล้านบาท ภายใต้กรอบวงเงินรวม 5 หมื่นล้านบาท

เป็นสินเชื่อเพื่อให้เกษตรกร บุคคล กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นเกษตรกรหัวขบวนธุรกิจชุมชน ที่มีความพร้อมดำเนินธุรกิจในลักษณะตลาดนำการผลิต มีการจัดทำแผนธุรกิจชุมชน มีการจัดสรรประโยชน์ให้แก่สมาชิกและชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตให้แก่เกษตรกรในชุมชน เช่น การรวบรวมหรือรับซื้อผลผลิตที่ให้ราคาสูงกว่าตลาด การจัดหาปัจจัยการผลิตมาจำหน่ายในราคาถูก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในชุมชน

เกษตรกรจ่ายดอกเบี้ยเพียง 0.01% ต่อปี หรือวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท ชำระดอกเบี้ยเพียง 100 บาท และรัฐบาลจ่ายชดเชยดอกเบี้ยแทน 3.50% ต่อปี ในช่วง 3 ปีแรก นับแต่วันกู้และปีต่อไปคิดอัตราดอกเบี้ยตามประเภทลูกค้า โดยกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ตามที่มาแห่งรายได้ สูงสุดไม่เกิน 15 ปี พิเศษ ไม่เกิน 20 ปี

โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2560

ปัจจุบันเข้าสู่ระยะที่ 2 เป็นการขยายผลถึงสิ้นเชื่อ เพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ต้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของ หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เพื่อให้มีแหล่งน้ำสำหรับ ใช้ในกิจกรรมการผลิตภาคการเกษตร และมีการจัดทำ ประกันภัยหรือผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันความเสี่ยงในการผลิต ขณะที่ยอดการขอสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย ระยะ แรก ได้รับการตอบรับอย่างดี มียอดการอนุมัติสินเชื่อไป แล้วราว 3 หมื่นล้านบาท มีเกษตรกรเข้าร่วมราว 2-3 พันราย มีการพัฒนาชุมชนไปมากกว่า 6 พันแห่ง ส่วน ระยะที่สองเริ่มเมื่อปี 2566 ที่ผ่านมา มียอดการอนุมัติ สินเชื่อไปแล้ว 5.8 พันล้านบาท เกษตรกรหัวขบวนราว 1 พันราย ทำให้ยังเหลือวงเงินอีกประมาณ 1.4-1.5 หมื่นล้านบาท

“สำหรับโครงการล้านละร้อย นั้น เป็นโครงการที่ได้รับการเงิน อุดหนุนดอกเบี้ยจากรัฐบาลที่มาก โครงการหนึ่ง เพื่อสนับสนุนการ พัฒนาการเกษตรกร และธุรกิจ ของชุมชน ที่ผ่านมามีทั้งการ ทำการเกษตร การทำโฮมสเตย์ และยังคงขยายให้มีการพัฒนา แหล่งน้ำที่เป็นหัวใจสำคัญของ การเกษตร ส่วนการอนุมัติสิน

เชื่อนั้น ธ.ก.ส.ก็พิจารณาอย่างรอบคอบร่วมกับคณะ กรรมการของแต่ละจังหวัด เพื่อพิสูจน์ว่าเกษตรกรหัว ขบวนที่มายื่นขอสินเชื่อเป็นเกษตรกรหัวขบวนตัวจริงที่ ทำเพื่อพัฒนาชุมชนและให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม ตั้ง นั้นจึงไม่ใช่อุบัติสินเชื่อทั่วไปแน่นอน” รองผู้จัดการ

ธ.ก.ส.ระบุ

โดยเกษตรกรที่ร่วมเดินทางไปประเทศเนเธอร์แลนด์ ครั้งนี้ ทุกคนเป็นหนึ่งในลูกค้าโครงการสินเชื่อธุรกิจ ชุมชนสร้างไทย หรือโครงการล้านละร้อยของ ธ.ก.ส. ได้แก่ น.ส.ณวิสารี มูลทา จาก I Love Flower Farm สวนดอกไม้เชียงใหม่ อ.แมริม จ.เชียงใหม่, น.ส.ภัส วรรัตน เมณะสินธุ์ จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิต ดอกเบญจมาศ และแปลงใหญ่ไม้ดอกบ้านตาดัด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี, นายยงยุทธ เลาธุจิราลัย จาก The FIGnature Garden (สวนมะเดื่อฝรั่ง เดอะ ฟิกเนเจอร์) อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

นายทัพพนพนธ์ สภาพันธ์ จากพีเจริช อินเตอร์กรุป ธุรกิจขายส่งผักและผลไม้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำหน่าย กล้วยหอมทอง แบรินต์ mr.banana, นายรัฐวุฒิ เนตร ประไพ จาก NPP Orchid อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ที่ร่วม ทำวิสาหกิจชุมชนกล้วยไม้แปลงใหญ่, น.ส.กมลวรรณ รุ่ง ประเสริฐวงศ์ เจ้าของแบรนด์ TEAMPHUM เพาะเลี้ยง ผ่าหรือ “ไข่มฟ้า” อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

น.ส.สุวิรัตน์ สิงห์รักษ์ จากไร่ลองเลย กาแฟเมืองเลย ที่ อ.นาแห้ว จ.เลย, นายศุภชัย มิ่งขวัญ จากไร่ภูตะวัน ออร์แกนิก ฟาร์ม อ.อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ, นายณัฐ พล ศรีวิสัย โฮมสเตย์ ชุมชนบ้านนาต้นจั่น อ.ศรีสัชกาลย์ จ.สุโขทัย และนายสุชา วันศุกร์ จากชุมชนบ้านโพนหนึ่ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อ.เมือง จ.กระบี่

จบทริป ธ.ก.ส.ได้สานต่อการพัฒนาเกษตรกรรมไทย ให้ดีขึ้น ผ่านเกษตรกรหัวขบวนที่จะนำความรู้อันคัมค่า นี้กลับไปพัฒนาชุมชนต่อไป

ณัฐชนัน ลูติพันธ์รังสฤต

ชูกาญจน์โมเดลตลาดนม 'เศรษฐกิจ' ทั่ววันยกขึ้น

'ไฟเขียว' ให้พิสูจน์ข้าวเก่า 10 ปี หลังอ.ออกพบสารก่อมะเร็ง รอดกบปส.ปนเล็กน้อยเสริ

“เศรษฐกิจ” ลุยเมืองกาญจน์ซิลๆ ป้อนนมน้องวัว ประแป้ง ทานาคาเดินสะพานมอญ ผัดเห็ดโคน เร่งแก้สารพัด ปัญหา ยกระดับการท่องเที่ยว-ความมั่นคง ชั่งใจเบรก “ภูมิธรรม” ส่งออกข้าวค้างเก็บ 10 ปี ★ มีต่อหน้า 8

ชูกาญจน์ ☆ ต่อจากหน้า 1
ขายแอฟริกาอย่างต่อเนื่องให้ปลอดภัยก่อน “อาจารย์ อืด” เผยผลตรวจข้าวเบื้องต้นจากโกดัง จ.สุรินทร์ 3 รอบ พบพบสารอันตรายก่อมะเร็ง สปีดาคีหน้า รอดผลตรวจสารมอด-แมลง-หนู อีกรอบ “โทรโข่ง รัฐบาล” ชัดนักวิจารณ์ใช้วาทกรรมมุ่งด้อยค่าข้าว กังขา “ดอกเตอร์อืด” เทสต์ข้าวคนละลวด ของจริง ต้องกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กักรันตี สวดยัน ถ้าไม่เน่ามีคนทางโผล่แน่ อดีต สส.ปชป.ติงอย่า ส่งออกให้เสียชื่อข้าวไทย ทำรีอัสจันนำข้าวทาคาผิด ยุค คสช. ขณะที่ยกขรออก ป.ป.ส.ตั้งกัญชาเป็น ยาเสพติด มั่นใจไม่กระทบพรรคร่วม “ภูมิใจไทย” ทวงนโยบายรัฐบาล ยืนกรานคืนกม.ควบคุมปลดล็อก แล้วไม่มีตอย
ภารกิจวันที่ 2 ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายก



ชมสะพานมอญ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ ประแป้งทานาคา เดินยิ้มอย่างอารมณ์ดี จูงมือเด็กหญิงชาว มอญ โดยมีบรรดาสาวสวยชาว มอญ พากันเดินขนานข้างตามเป็นขบวน เพื่อชมวิวนสะพานมอญ ระหว่างนำ คณะลงพื้นที่ตรวจราชการที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการ ทพท. สร้างกิจกรรมมุ่งใจให้นักท่องเที่ยวอยู่ เที่ยวในพื้นที่มากกว่า 2 วัน.

รัฐมนตรีที่นำคณะลงพื้นที่จังหวัด 4 บุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 10-14 พ.ค. นายกรัฐมนตรีตรวจราชการเมืองกาญจน์แก้ปัญหา น้ำท่วมซ้ำซาก ยกระดับเศรษฐกิจและความมั่นคงชายแดน ขณะที่ตราว่าข้าว 10 ปีกินได้ ชักบานปลายล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ตรวจเจอสารก่อมะเร็ง

นายกฯลุยแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองกาญจน์

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 12 พ.ค. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นำคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.กาญจนบุรี ติดตามแก้ปัญหา น้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เทศบาลแก้มลิงต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา และนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม มี ร.ท.ทศพล ไชยโกมินทร์ ผวจ.กาญจนบุรี ข้าราชการท้องถิ่น นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ นายชูศักดิ์ แม้นทิพย์ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ และนายพนม โปธิ์แก้ว สส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย (พท.) และประชาชนมารอต้อนรับ โดยชาวบ้านได้นำผ้าขาวม้าหนองขาว ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อประจำจังหวัดมาผูกต้อนรับ ก่อนเข้ารับฟังแผนการพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านสถานีกาญจนบุรีของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ที่แบ่งเป็น 8 โทงคือ ตลาดกลางค้าปลีก-ค้าส่ง พื้นที่ที่อยู่อาศัยระยะยาวและพื้นที่สวนสาธารณะ โดยนายกฯให้เร่งจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนทำให้แล้วเสร็จตามแผน เพราะน้ำท่วมทุกปี

บุกฟาร์ม โคนมป้อนนมลูกวัว

จากนั้นเวลา 10.10 น. นายฯพร้อมคณะไปเยี่ยมชมอุตสาหกรรม โคนมในพื้นที่ นายกฯป้อนนมลูกวัวอย่างอารมณ์ดีก่อนเดินดูโรงเลี้ยงของฟาร์มโคนม รับฟังบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์ โคนม จ.กาญจนบุรี และรับฟังปัญหาที่ปัจจุบันต้นทุนการผลิตสูงขึ้น รวมถึงสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้ปริมาณน้ำนมดิบลดน้อยลง ทั้งนี้นายกฯแนะนำให้ปลูกข้าวโพดและนำขังข้าวโพดมาเป็นอาหารสัตว์ รวมถึงปรับปรุงสภาพฟาร์มให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว จากนั้นไปชิมกาแฟชัมมะร่าร้าน Rai Khun Ying Coffee กานพลูจากไร่คุณหญิงกาญจนบุรีเฝ้าปากทรมว่าอร่อยเลยได้กินที่ห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ ก็ดีใจ ได้บอกเจ้าหน้าที่ว่าควรทำมากขึ้นและน่าจะทำเชิงพาณิชย์ได้ กาแฟชัมมะราคาโลกกรัมละ 15,000 บาทกาแฟธรรมดา 500-600 บาท ราคาสูง 2-3 เท่า ขณะที่เข้าชองร้านกล่าวว่าที่กาญจนบุรีตนเป็นเจ้าของประเทศที่ผลิตและสอนให้ทำกาแฟชัมมะเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกร จากกาแฟโลกกรัมละ 100 กว่าบาท เป็น 10,000 บาท ทั้ง สเปน,ลาว อินเดีย และกัมพูชา ก็มาเรียนรู้จากเรา ปัจจุบันเลี้ยงชัมมะได้

30 กว่าตัว แต่ช่วงโควิด-19 ทำให้การขายลดลงยังไม่ขยายเลี้ยงชัมมะเพิ่ม

ยก "กาญจนบุรีโมเดล" ขยายตลาดนม

ต่อมานายกฯ โทสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียว่ากาญจนบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการเลี้ยงโคนมเยอะพอสมควร มีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 819 ล้านบาท/ปี ภาพรวมอุตสาหกรรมภาครัฐยังต้องเข้ามาช่วยพัฒนาทั้งคุณภาพ มาตรฐานการผลิต และการตลาด รวมถึงการปรับบริหารจัดการเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงจะมีผลต่อปริมาณน้ำนมขอให้กระทรวงเกษตรฯกระทรวงพาณิชย์เข้ามาดูตรงนี้ และรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมยกระดับการเลี้ยงโคนมให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้กาญจนบุรีเป็นโมเดลการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล และครบวงจร และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น นมแบบไม่มีแลคโตสเพื่อขยายตลาดนมพร้อมดื่มให้ดีขึ้น

ชมเปาะ ผวจ.-ทหารสุดยอด

เวลา 18.00 น. นายกฯ นำคณะไปยังกองพลทหารราบที่ 9 (พล.ร.9) ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี เป็นประธานประชุมแก้ปัญหาและพัฒนาจ.กาญจนบุรี ร่วมกับนายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม พล.อ.สนธิชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ท.จิณยุพงศ์ รอดศิริ แม่ทัพภาคที่ 1 (มทภ.1) พล.ต.วุฒยา จันทมาศ ผบ.พล.ร.9 ในฐานะ ผบ.กองกำลังสุรสีห์ พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ณะเดิมชิต ผบช.ภ.7 มี ร.ท.ทศพล ไชยโกมินทร์ ผวจ.กาญจนบุรี รายงานแผนการพัฒนาและปัญหา จ.กาญจนบุรี อาทิ ความคืบหน้าการออกเอกสารสิทธิที่ดิน การแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนของราชการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายเพื่อเป็นวงแหวน และโยธมมณฑลนฝั่งใต้-ถนนฝั่งเหนือกับมอเตอร์เวย์ ทางรางและทางอากาศ ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมซ้ำซาก การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านปูนน้ำร้อน การพัฒนาต่อยอด Hup Tourism (ศูนย์กลางการท่องเที่ยว) เป็นต้น โดยนายกฯกล่าวว่า ขอบคุณ ผวจ.ที่ติดตามงานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะปัญหาที่ดินทำกิน เรื่องเอกสารสิทธิ แต่ยังมีงานต้องทำอีกเยอะ และต้องขอบคุณด้วยหลายอย่างทั้งทางกองทัพทำมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินทำกิน ไม่ใช่แค่กองทัพภาคที่ 1 อย่างเดียว แต่ทั่วประเทศไทย รวมถึงการใช้ยุทธโปกรณ์มาช่วยเรื่องภัยแล้งน้ำท่วม รวมถึงการขุดลอกคูคลองต่างๆ หวังว่าจะช่วยกันต่อไปอย่างต่อเนื่อง ปิดทองหลังพระนานแล้วกองทัพช่วยเหลือประชาชนได้อย่างดียิ่ง

ขึ้นรถติ่งนักท่องเที่ยวให้อยู่นาน

นายกฯกล่าวว่าสำหรับแผนการท่องเที่ยวที่ได้เสนอแผนมาถือว่าดีแต่ยังขาดอยู่นิดการใช้จ่ายต่อหัวและระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดอยากให้คนมา

จับจ่ายใช้สอยในจังหวัดให้มากขึ้น จะทำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นดีขึ้น ขอฝากให้เน้นตรงนี้ ส่วนเรื่องคมนาคมตอนนี้ได้เปิดไฮเวย์ชั่วคราวสัญจรมาจากกรุงเทพฯ มาได้ดีขึ้น การพัฒนาด้านคมนาคมไปมาหาสู่ในประเทศค้าขายชายแดนกับเพื่อนบ้านเกษตรกรรม ทั้งปลูกข้าว และพืชใหม่ๆที่มีศักยภาพสูง ไม่ว่าจะป็นทุเรียน ผวง.บอกว่าเริ่มมีคนปลูกทุเรียนเยอะต่างชาติเริ่มมาจับจองและปลูกทุเรียนส่งออก ตรงนี้เราเน้นการทำมาหากินที่ถูกต้องตามกฎหมายและคุ้มครองเกษตรกรไทย เรื่องการบริหารจัดการน้ำจริงๆแล้วทั้งจ.กาญจนบุรีมีเขื่อน 8 เขื่อนการขาดแคลนน้ำจริงๆเชื่อว่าไม่มี แต่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการท่อส่งน้ำให้เพียงพอ ทำแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำช่วยบรรเทาน้ำท่วม ขอให้เร่งทำ 2-3 เดือนนี้ให้เสร็จก่อนฤดูน้ำ ส่วนเรื่องการค้าขายชายแดนนโยบายหลักจะทำอย่างเป็นระบบ One Stop Service โดยให้กรมศุลกากรนำร่องแต่ต้องขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน อยากให้สำเร็จในเดือน ก.ย. เพื่อให้สอดคล้องกับการที่เราพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปพร้อมๆกัน

บินฝ่าฝนตรวจด่านเจดีย์สามองค์

กระทั่งเวลา 14.10 น. นายกฯ และคณะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ จากกอง พล.ร.9 ไปยังสนามบินจอด ฮ.ร้อย ตชด.134 ต.หนองคู อ.สังขละบุรี เดินทางต่อด้วยรถโตโยต้าอัลพาร์ด ทะเบียน กจ 8888 กาญจนบุรี ไปตรวจจุดผ่อนปรนการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ ติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนท่ามกลางฝนที่ตกหนัก นายกฯได้เข้ากราบสักการะพระสยามเทวาธิราช ก่อนรับฟังบรรยายสรุปจากนายด่านศุลกากรสังขละบุรี โดยนายกฯย้ำให้ประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงเอชเรย์ทุกจุดสกัดยาเสพติด สินค้าเถื่อน ห้ามให้มีการเด็ดลอดเข้ามาอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รายงานว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียผ่านแดนเข้ามามากขึ้น ส่วนตำรวจตระเวนชายแดนได้รายงานชี้ถึงจุดเกิดเหตุระเบิดจากสถานการณ์ผู้รบในเมียนมา เมื่อวันที่ 10 พ.ค. ใกล้กับชายแดนไทย แต่ไม่มีคนไทยได้รับผลกระทบใดๆ

ประแป้งทานาคาเดินสะพานมอญ

จากนั้นนายกฯเดินทางต่อไปยังวัดวังแก้วเวภาราม (หลวงพ่อดุสิตมะ) เพื่อสักการะหลวงพ่อดุสิตมะถวายเครื่องจตุปัจจัย สันทนาการกับพระมหาสุชาติสิริปัญญา เจ้าอาวาสวัดวังแก้วเวภาราม และเจ้าคณะอำเภอสังขละบุรี ได้มอบองค์หลวงพ่อดุสิตมะจำลองขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว พร้อมลูกประคำแกะสลักด้วยไม้และมวลสารจากดอกไม้และธูปเทียนนายกฯ ทั้งนี้เจ้าคณะอำเภอสังขละกล่าวว่าดีใจที่ทราบจาก รมช.คมนาคมว่าจะสร้างถนนเข้ามายังพื้นที่สังขละบุรี

เพื่อให้หนักท้องเที่ยวเข้ามาได้อย่างสะดวกมากขึ้น ด้านนายกฯได้พูดคุยกับผู้ว่าการ ททท. ว่าอยากให้ มีกิจกรรมส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมาอยู่นานมากกว่า 2 วัน ให้ดูเรื่องโรงแรมที่พักเพื่อรองรับด้วย โดยเฉพาะ ช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญ ทั้งนี้ระหว่างที่นายกฯเดินเข้ามาภายในอุโบสถวัด มีเด็กชาวมอญมาต้อนรับ พร้อมสอนพูดภาษามอญ “มะเงยละอาว” แปลว่า สวัสดี ทำให้นายกฯถึงกับยิ้มเอ็นดูก่อนพูดตามว่า “มะเงยละอาว” ก่อนพากันเดินทางไปยังสะพานอุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ) เพื่อหารือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยนายกฯได้สวมเสื้อชาวมอญ พร้อมประแป้งทานาคาที่แก้มเป็นรูปหัวใจและอักษรภาษาอังกฤษคำว่า OK มีชาวบ้านมาทักทายถ่ายรูป ชมการแสดงระบำกะเหรี่ยงกับละครเมียนมา ก่อนจูมมือเด็กหญิงชาวมอญชมทัศนียภาพความสวยงามบนสะพานมอญ จากนั้นร่วมกินข้าวกันริมแม่น้ำแคว นายกฯ โชว์ฝีมือคัดเมนูเห็ดโคนโบ โหระพาของดีเมืองกาญจน์ นำมาให้คณะทำงานและสื่อมวลชนลองชิม ก่อนขึ้นเฮลิคอปเตอร์กลับ โดยไปพักค้างคืนในตัวเมืองกาญจน์บุรีเป็นคืนที่ 2

นายกฯเบรกส่งข้าวแก่ชายแอฟริกา

อีกเรื่อง เมื่อเวลา 18.50 น. ที่ พล.ร.9 จ.กาญจน์บุรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีการนำข้าวในโครงการรับจำนำข้าวที่เก็บไว้ 10 ปีในโกดัง จ.สุรินทร์ ไปตรวจสอบและนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและ รว. พาณิชย์ระบุจะนำข้าวส่งออกไปขายยังแอฟริกาว่า ก่อนที่จะนำออกไปต้องมีมีการตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนว่าข้อเท็จจริงคืออะไร เมื่อถามว่ากรณีนี้อาจจะบานปลายเพราะหลายฝ่ายมองว่าข้าว 10 ปีนั้นทานไม่ได้ จะมีอันตราย นายกฯตอบว่า ก็อย่าให้มันบานปลาย เราคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ถ้ามันไม่ปลอดภัยเราก็ไม่ทำ เราชัดเจนอยู่แล้ว เมื่อถามว่า เสียศักดิ์ศรีก่อนข้างจะเยอะหากนำข้าวส่วนนี้ไปบริโภค นายกฯตอบว่าอย่างที่บอกเสียศักดิ์ศรีมาจากอะไรหากเป็นข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ว่า สามารถบริโภคได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่หากไปทำการทดลองทดสอบดูแล้วว่ามีปัญหา ตนเชื่อว่าท่านก็ไม่ขายอยู่ดี

เชื่อ “ภูมิธรรม” รู้ดีข้าวต้องปลอดภัย

เมื่อถามว่า ควรตรวจสอบข้าวนี้ก่อนที่นำมาทานและก่อนที่เป็นข่าวหรือไม่ เพราะมันเป็นผลเสียมากกว่า นายกฯตอบว่า เดี่ยวจะนำไปทดสอบทดลองอย่างที่สุดไปเมื่อถามว่า จะให้หน่วยงานรัฐเป็นผู้ตรวจสอบให้หรือไม่ นายเศรษฐาตอบว่า ใช่คำว่าหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่า หากให้เป็นหน่วยงานภาครัฐเดี่ยวจะไม่เชื่อกันอีกต้องเป็นหน่วยงานสามารถตรวจสอบได้มีความน่าเชื่อถือเพราะเราไม่ได้มีธงไว้ก่อนว่าปลอดภัย แต่

ธงของเราคือ ต้องเป็นข้าวที่มีความปลอดภัย ถ้าเกิดว่าไม่มีความปลอดภัยเราก็ไม่ทำ เมื่อถามว่ารัฐบาลจะต้องเร่งหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือตรวจสอบก่อนเลยหรือไม่เรื่องนี้จะได้จบปัญหาครม. นายกฯกล่าวว่า ตนไม่ทราบกรรมวิธีการตรวจสอบ ถ้าหากเร่งก็จะไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์เดี่ยวจะมีปัญหา ตรงนี้ขอให้ใจเย็นๆหน่อย มันมีขั้นตอนของมัน นายภูมิธรรมตระหนักดีถึงข้อนี้

ไฟเขียวให้พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

เมื่อถามว่า รัฐบาลจะเป็นคนตรวจสอบเอง ไม่ใช่ให้เอกชนมาประมูลเพื่อตรวจสอบใช่หรือไม่ นายกฯตอบว่า ตรงนี้จะต้องเป็นที่สบายใจของทุกฝ่ายถ้าเราตรวจสอบแล้วเขาไม่สบายใจก็ตรวจสอบเองได้ จะให้สติทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมในตรงนี้ ไม่ใช่แอบๆทำ เมื่อถามว่า สุดท้ายแล้วหากพบว่ามีสารก่อมะเร็งอาจจะแปรูปไปทำเป็นแอลกอฮอล์หรือน้ำส้มสายชูตามที่นักวิชาการเสนอหรือไม่ นายกฯตอบว่า อย่าเพิ่งไปคิดว่ามันจะเป็นอย่างไรให้ผลออกมาก่อนแล้วเรากลับไปคิดว่าเราจะทำอะไรหรือไม่ทำ เมื่อถามว่า ตามหลักข้าวที่เก็บไว้ 3 ปีก็ถือว่าเป็นข้าวเก่า แต่ข้าวนี้เก็บไว้ 10 ปีมีความน่าเชื่อถือได้อย่างไร นายกฯตอบว่า มันไม่จริงมันขึ้นอยู่กับกรณีและกรรมวิธีหลายอย่าง หากเก็บไม่ดีไม่ถึง 3 ปีก็เสียได้ สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ เมื่อถามว่า นายกรัฐมนตรีรับประทานข้าวนี้ไปแล้วไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่ นายเศรษฐาหัวเราะพร้อมกล่าวว่า “ขอบคุณในความห่วงใย วันนี้ก็มาขึ้นตรงนี้ทำการกิจตั้งแต่เช้าไม่ต้องห่วงอย่าให้บอกดีกว่าทานแล้วเป็นอย่างไร อย่างที่สื่อมวลชนเป็นห่วงมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิสูจน์ทราบเป็นผลทางวิทยาศาสตร์เอามาดีกว่า”

ยื่นกรรณ “อ้วน” ถิ่นข้าวไร่เจตนาดี

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อพรรค พท. กล่าวถึงกรณีมีเสียงวิจารณ์รัฐบาลที่พยายามนำข้าวค้างสต็อก 10 ปี จากโครงการรับจำนำข้าวมาโขลกหุงกินว่า รัฐบาลยินดีรับฟังทุกข้อเสนอแนะ แต่การวิพากษ์วิจารณ์เกินจากกรอบข้อเท็จจริงการติดต่อภาพข่าวที่ถูกนำท่วมเพลิงให้มาจับยึดใส่ว่าสภาพข้าวไม่สามารถรับประทานได้ อาจนำมาซึ่งความเสียหายทำให้เกิดความเข้าใจผิดกระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ของข้าวไทย หากมีข้อเสนอแนะใดที่เป็นประโยชน์เชื่อว่ารัฐบาลยินดีรับฟัง ที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและ รว. พาณิชย์ โชว์กินข้าวโครงการจำนำข้าวที่เก็บมา 10 ปี เพียงเพื่ออยากขายข้าวดีราคาดี ไม่ควรนำไปขายเป็นข้าวเก่าเท่านั้นเอง ไม่ได้มีเจตนาอื่น หรือฟอกขาวอะไรรัฐบาล

“อ.อืด” เทสต์ 3 รอบพบสารก่อมะเร็ง

ขณะที่นายวีรชัย พุทธวงศ์ หรืออาจารย์อืด อาจารย์ภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (มก.) ออกมาเปิดเผยผลการตรวจตัวอย่างข้าว 10 ปี จากโกดังในโครงการรับจำนำข้าวใน จ.สุรินทร์ ที่ทีมข่าวสำนักข่าวแห่งหนึ่งส่งไปให้ตรวจสอบ โดยพบสารอะฟลาทอกซิน หรือสารก่อมะเร็งที่มีอันตรายมาก อยู่ในระดับ 20 ppb สะท้อนว่าอยู่ในระดับไม่ปลอดภัย ไม่ควรนำมารับประทานได้ทำการตรวจสอบซ้ำถึง 3 รอบ โดยใช้

เทสต์คีตของศูนย์วิจัยข้าว พบว่า ใน 3 ครั้ง พบสารอันตรายดังกล่าวแต่เพื่อความชัดเจนมากขึ้นจะส่งตรวจด้านเคมีอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยการตรวจในเบื้องต้นครั้งนี้ถือว่าแม่นยำเพราะเป็นการตรวจเพื่อการส่งออกของศูนย์วิจัยข้าวของ มก. วิทยาเขตกำแพงแสน โดยนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการระดับสูงร่วมตรวจสอบด้วย ทั้งยังพบข้าวมีสีเหลือง

คุณภาพดีทางกายภาพที่นักข่าวส่งมาให้คือ همینสับ

เป็นสีเหลืองและในสัปดาห์หน้าจะเน้นตรวจหาสาร “ฟอสไฟด์” และ “เมทิลโบรไมด์” สารที่โซรมมอดแมลง หนู ขอให้รอผลเพิ่มเติมต่อไปในสัปดาห์หน้า

โฆษก รบ. ชัดนักวิจารณ์อย่าด้อยค่า

นายชัย วีรรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีสมาพันธ์ชาวนาแห่งประเทศไทยระบุว่าข้าวที่เก็บไว้เกิน 3 ปี ถือเป็นข้าวเก่าขอเรียนว่าไม่ใช่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ที่ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เคยให้ทำการวิจัยตรวจสอบคุณภาพข้าวที่เข้าโครงการรับจำนำปี 2548-2549 สีขาวเป็นข้าวสาร รายงานออกมาอย่างเป็นทางการว่า ข้าวที่เก็บไว้เมื่อตรวจแล้วมีความเสื่อมเรื่องคุณภาพ 2.71% และเสื่อมปริมาณน้ำหนักหาย 0.72% รวมความเสื่อมของข้าว 3.43% และข้าวที่อยู่ในสต็อกเกิน 10 ปีก็เคยมี ไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกหลายคนบอกว่าข้าวอย่างนี้กินไม่ได้คนเราแต่ละคนย่อมมีฐานะและกำลังซื้อไม่เท่ากันแต่ในโลกนี้คน 7 พันล้านคน คนที่กินข้าวแบบนี้มีเยอะคนที่ออกมาพูดว่าข้าว 3 ปี เป็นข้าวเก่าถือเป็นวาทกรรมมุ่งด้อยค่าข้าว

กังขา “อ.อืด” ตรวจข้าวจนละลศด

เมื่อถามว่านายวีรชัย พุทธวงศ์ หรืออาจารย์อืดเปิดเผยผลตรวจตัวอย่างข้าวจากสุรินทร์ พบว่ามีสารก่อมะเร็งที่อันตรายรัฐบาลรับได้หรือไม่ นายชัยตอบว่า รับได้ แต่ขอเพียงว่า ใจแน่หรือไม่ ไม่ใช่เอาข้าวที่อื่นแล้วมาอุปโลกน์ว่าเป็นข้าวที่ จ.สุรินทร์ ที่สำคัญต้องให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้ตรวจอธิบดีออกมายืนยันแล้วว่ายังไม่มีใครนำข้าวมา

ตรวจอย่างเป็นทางการ และในโซเซียลไม่ได้บอกว่าไปตรวจสอบที่แล็บไหนผู้ตรวจสอบเป็นนักวิชาการที่น่าเชื่อถือหรือไม่อยากจะขอรายงานที่เป็นทางการให้มายืนยันกับรัฐบาลด้วย

สวัสดิ์ถั่วขาวไม่เน่าจะมีคนทางโผล่

เมื่อถามว่ารัฐบาลได้ส่งข่าวให้หน่วยงานภาครัฐที่น่าเชื่อถือตรวจสอบแล้วหรือยัง นายชัยตอบว่าอยู่ระหว่างขั้นตอน ตามขั้นตอนหากใครสนใจที่จะประมูลก็มาดูและนำตัวอย่างไปปรับปรุงคุณภาพว่าสามารถส่งออกหรือไปทำอะไรได้ แต่แปลกมาก ข้อมูลคนจำนวนหนึ่งที่เข้าไปในพื้นที่นำตัวอย่างข้าวมาหุงให้ข้อมูลอย่างหนึ่งแต่กลุ่มคนที่ไม่ได้ไปส่วนใหญ่ที่วิพากษ์วิจารณ์ใช้จินตนาการหากข้าวลวดนี้ไม่ได้เน่าจริงยังบริโภคได้ คนที่โจมตีเรื่องข้าวเน่าตลอด 10 ปีที่ผ่านมามันจะเริ่มทางโผล่ ขอฝากสื่อมวลชนช่วยไปสอบถามก่อนหน้าว่าทกรรมข้าวเน่ามีผลทำให้ข้าวอายุ 2-3 ปีถูกขายไปในราคาเท่าไรถ้าข้าวชุด 10 ปีขายในราคา 15 บาทต่อกิโลกรัมได้และข้าว 2-3 ปีขายได้ในราคา 8-10 บาท ต้องลงไปผูกมัดว่าคิดอะไรขึ้นเมื่อถามว่าแสดงว่ามองว่าเป็นการนำการเมืองมาครอบเรื่องข้าวให้หรือไม่ นายชัยตอบว่า ในทางกลับกันมีคนกล่าวหาว่าฟอกขาวให้ฝั่งรัฐบาลพยายามออกมามีค่าข้าวกลับเกลื่อนกลาดโลก เพราะไม่ต้องการให้ระบายข้าวชุดนี้สำเร็จหรือไม่ ชัดขวางเพื่ออะไรเพราะหลอกมาตลอดหรือเปล่าคนที่เกี่ยวข้องอยู่ในขบวนการนั้นอาจกลัวความจริงปรากฏ ที่ผ่านมาข้าวเกิน 10 ปีก็มีคนซื้อจะนั้นอย่าพูดเลยว่าเป็นข้าวเน่าอย่างไรก็ตาม ไม่ได้คิดจะฟ้องนักวิชาการหรือสื่อที่ออกมาทำให้เรื่องข้าว 10 ปีของรัฐบาลเกิดความเสียหาย แต่ขอให้ช่วยกันตรวจสอบข้อเท็จจริงจะดีกว่า

"ชาญชัย" ขยี้ส่งออกเสียหาย ปท.แน่

นายชาญชัย อิศระเสนาภรณ์ อดีต สส.นครนายก พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีข้าวหอมมะลิเก่าค้างโกดัง โครงการรับจำนำข้าว 10 ปีรวม 1.5 หมื่นตัน ที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และมีแนวคิดที่จะนำเข้าสู่ระบบข้าวเพื่อส่งออกไปขายให้แอฟริกาว่า ข้าวที่ค้างโกดัง 10 ปี ในยุครัฐบาลนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นข้าวที่เสื่อมคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้น อย่าเอาข้าวลวดสุดท้ายจำนวน 1.5 หมื่นตัน มาทำเป็นเล่นให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรชาวนา เพราะจะทำให้ต่างประเทศที่จะซื้อข้าวจากไทยที่ส่งออกเป็นระดับโลกต้องพลอยเสียชื่อของประเทศไทยไปด้วย ว่าเราเอาข้าวเสื่อมคุณภาพเข้าระบบข้าวมาขายไปผสมให้ต่างประเทศสงสัยและเอาไปพูดต่อให้เสียหาย ถือเป็นเรื่องการตลาดและความน่าเชื่อถือของข้าวไทยเป็นเรื่องใหญ่มาก ถ้าอยากจะช่วย น.ส.ยิ่งลักษณ์ขอให้ยึด

ความจริง อย่าไปเอาเรื่องไม่จริง ไปหลอกลวงให้คนอื่นสับสนว่าว้าว มันกระทบต่อภาพรวมของวงการข้าวทั้งระดับประเทศ ระดับโลก

ทำรื้อคดีจำนำข้าวหากคนผิดยุค คสช.

นายชาญชัยกล่าวว่า "ท่านจะซื้อข้าวนี้ไปเองจะซื้อไปเก็บ หรือซื้อไปทำอะไรไปทำอะไร แต่อย่าเอามาเล่นเป็นการเมือง รว.พาณิชย์อย่าคิดสั้นเป็น รว.พาณิชย์ของประเทศไทย ไม่ใช่ทำขายแก๊งค์ให้คู่แข่งลักษณะในโครงการรับจำนำข้าว ศาลตัดสินแล้วว่าพวกคุณทำผิดกันก่อนให้เกิดความเสียหายใช้เงินภาษีประชาชนมาชดใช้หนี้เสียจำนำข้าว ไม่ใช่เอาเงินของลุงอีโก้ คระกูลชินวัตร หรือเงินของพรรคเพื่อไทยมาใช้หนี้แม้แต่บาทเดียว บ้านเมืองนี้ไม่ใช่ของเล่น เราเป็นนักการเมืองอาสาใช้ประชาชนไม่ใช่มานั่งแก๊งค์ หรือหาเรื่องค้าบ้านค้าเมือง หากผลประโยชน์กันต่อหาเรื่องถกเถียงในเรื่องที่ศาลฎีกาตัดสินไปแล้ว ถ้าไม่ยอมรับเรื่องศาลตัดสินไปแล้วว่าถูกต้อง ก็กลับไปฟ้องว่าใครเป็นผู้ที่ทำให้ผิด ถ้าสงสัยว่าข้าวที่อยู่ในโครงการนี้ในสมัย คสช.ใครไปทำผิด คุณมีอำนาจ คุณไปจัดการสอบสวนและดำเนินคดีกับคนนั้น ถ้าใครทำผิดก็จัดการเอาเข้าคุกไปและไปยึดทรัพย์สินทำให้พวกคุณไปทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนประชาชน ผมจะขอคุณด้วยซ้ำ จะมีขบวนการใหญ่ขนาดไหนก็ไปจัดการตามกฎหมาย คุณกำลังเอาเรื่องนี้มาเป็นเกมการเมือง ช่วยเหลือ น.ส.ยิ่งลักษณ์ตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันหรือไม่อย่ามาทำลายชานาด้วยข้าว 1.5 หมื่นตัน มันเสียหายของความเสียหายที่พวกคุณทำอะไรกันไว้ในอดีต ขอให้ยุติเรื่องนี้ ไปทำเรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองดีกว่า"

"เศรษฐกิจ" รอดก.ป.ป.ส.ดึงกัญชากลับ

ที่ พล.ร.๑ จ.กาญจนบุรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีตอบข้อถามผู้สื่อข่าวว่าได้พบเหตุเรื่องกัญชาทางการแพทย์กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.มหาดไทย บ้างหรือยังว่า ยังไม่ได้พูดคุยแต่ไม่มีปัญหาตามที่ออกข่าวไป มันมีรายละเอียดที่ต้องทำกันอีกพอสมควรเหมือนกันทุกภาคส่วนมีสิทธิ์มีเสียงในการพูด ตนและนายอนุทินเห็นตรงกันว่าพี่น้องประชาชนสำคัญที่สุดเดียวให้ รว.สาธารณสุขเป็นคนแถลงดีกว่า เมื่อถามต่อว่าต้องมีการพูดคุยในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) หรือไม่ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดำเนินการปรับกัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติด นายกชตอบว่าตามนั้น ใช่ครับ เมื่อถามว่ากลุ่มคนที่คัดค้านออกมาเคลื่อนไหว นายกชตอบว่า อย่างที่บอกต้องรับฟังทุกภาคส่วน เมื่อถามย้ำว่า จะกระทบกับกลุ่มที่เปิดร้านขายกัญชาหรือผู้ปลูกด้วยหรือไม่ นายกชตอบว่าต้องว่ากันไปเราเอาความเดือดร้อนของประชาชน

เป็นหลัก ถ้าเป็นยาเสพติดแล้วใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ ต้องมาดูรายละเอียดอีกทีขึ้นอยู่กับรายละเอียดมากกว่า

เชื่อไม่กระทบสัมพันธ์พรรคร่วม รบ.

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อพรรค พท.กล่าวถึงกรณีรัฐบาลประกาศให้ปัญหา ยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติว่า นายกชได้สั่งการให้ รื้อกฎกระทรวงแก้ยาบ้าเม็ดเดียวมีความผิด หลังเกิดปัญหาการปฏิบัติงานและการตีความทางกฎหมาย และดึงกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 ใช้แค่การแพทย์และสุขภาพ เชื่อว่าจะไม่เกิดปัญหาการทำงานกับพรรคร่วมรัฐบาลเพราะได้ร่วมประชุมหารือและวางแนวทางทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ต้น และนายกชส่งสัญญาณชัดเจนในการแก้กฎกระทรวง ยกกระตือรือร้นเอาใจกับการปราบปรามยาเสพติด

กท.ยื่นกรรณปลดล็อกแล้วไม่มีรอย

นายสุกชัย ใจสมุทร ที่ปรึกษารองนายกฯ (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นอดีตประธานคณะกรรมการกมธ. วิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ขอชี้แจงว่านโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบันเขียนไว้ชัดเจนว่า รัฐบาลจะดำเนินแนวนโยบายการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ และสุขภาพ เพื่อสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคให้การรับรองเอาไว้ต่อรัฐสภาตั้งแต่ที่ศาลในขณะนั้นถือ การออกกฎหมายมาควบคุมการใช้กัญชาอย่างถูกต้อง ในสภาฯ ต้องรอดูว่า การประกาศให้กัญชาเป็นยาเสพติด จะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพ หรือไม่อย่างไร เหมาะหรือไม่ การแก้กฎหมายต้องคำนึงถึงคนทั้งประเทศ การแก้ปัญหา คือการออกกฎหมายมาควบคุม ไม่ใช่ทำให้กัญชาเป็นยาเสพติด การปลดล็อกกัญชามีการออกประกาศควบคุมต่างๆ เช่น ปริมาณ THC ไม่ให้เกิน 0.2% ห้ามจำหน่ายให้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนบริเวณใกล้เขตวัดเขต โรงเรียน สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร และการร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการใช้กัญชา กัญชง พรรคภูมิใจไทยดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ขณะนี้ได้ยื่นร่างเข้าสู่สภาฯ แล้วน่าจะดำเนินการต่อไปให้สิ้นกระบวนการ

ปชป.หนุน รบ.แก้กฏ สธ.ยาบ้า 1 เม็ด

นายชัยชนะ เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงแนวทางที่นายกชให้แก้กฎกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้สันนิษฐานว่าผู้ครอบครองยาบ้า 1 เม็ด เป็นผู้เสพว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกช เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แก้ไขปริมาณการครอบครองยาบ้าจาก 5 เม็ด เหลือเพียง 1 เม็ด ให้เป็นผู้เสพ ถือว่า รัฐบาลได้นำข้อ

ทั้งตั้งเสนอแนะของตนและประชาชนมาปรับปรุงแก้ไข เพราะต้องยอมรับว่าการกำหนดให้ปริมาณยาบ้า 5 เม็ด เป็นผู้เสพสร้างปัญหาให้กับตำรวจในการปราบปราม เพราะผู้ต้องหาที่ถูกจับจะอ้างในเรื่องนี้ รวมทั้งตัวนายเศรษฐาเองยอมรับว่าการลงพื้นที่ตามจังหวัดต่างๆ ประชาชนต่างมาร้องทุกข์ถึงเรื่องนี้มาก ฉะนั้นนายทศพรประกาศว่าแก้ไขกฎกระทรวงให้เหลือยาบ้าเพียง 1 เม็ด เหมาะสมแล้ว และควรรีบที่จะดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว

แนะต่อยอดใช้ รร. วิทยาลัยพลเมืองบ้านบัว

นายชัยชนะกล่าวต่อการดำเนินการบ้านบัวผู้ติดตามเสด็จนั้นได้มีการเสนอให้ใช้ค่ายทหารเป็นสถานที่บ้านบัวผู้ติดตามเสด็จ โดยให้กระทรวงกลาโหมกระทรวงสาธารณสุขและฝ่ายปกครองหาหรือว่าจะทำอย่างไร และเปิดระยะเวลาสองปีเป็นเวลา 3-6 เดือน นำร่องในค่ายตัวอย่าง ก่อนเผยแพร่ใช้ทำกับค่ายอื่นๆนั้น ไม่ทราบว่ามีรัฐบาลหลงลืมหรืออย่างไร เพราะข้อเท็จจริงภายในค่ายทหารต่างๆมีโรงเรียน วิทยาลัยพลเมืองใช้ทำหน้าที่บ้านบัวผู้ติดตามเสด็จ ถึงคนที่ผู้ส่งลมอยู่หลายแห่งเมื่อมีของคืออยู่กับตัวควรมานำมาปรับปรุงแก้ไขต่อยอดใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ขณะนี้สถานบ้านบัวที่เหมาะสมยังมีไม่เพียงพอวิธีการส่วนใหญ่ที่ใช้คือการนัดตัวผู้ที่บ้านมาตรวจร่างกายและจ่ายยารักษาเหมือนกับคนไข้ปกติไม่มีมาตรการควบคุมตัวผู้บ้านบัวที่ดีพอจะเกิดอาการคลื่นคลั่งทำร้ายบุคคลรอบข้างควรใช้โรงเรียนวิทยาลัยพลเมืองมาปรับใช้ในค่ายทหารอื่นๆจะได้มีสถาน

☆ มีต่อหน้า 11

ชุกาญจน์

☆ ต่อจากหน้า 8

บ้านบัวมากขึ้นส่วนการปราบปรามผู้ค้าและผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ควรจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยสนับสนุนพนักงานสอบสวนที่ขาดแคลนเป็นจำนวนมาก นายทศพรในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ควรเร่งเปิดสอบบรรจุตำรวจสายงานสอบสวนโดยเร็วที่สุดให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่

รทสช.ยังไม่เสนอ รมช.คลัง

นายอัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี และโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการสัมมนาพรรค รทสช. ในวันที่ 12 พ.ค. ว่าตามกำหนดการนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน ในฐานะหัวหน้าพรรค รทสช. เป็นประธานเปิดสัมมนาจากนั้นจะเป็นการคุยเรื่องนโยบายหรือ ลด ปลด สร้าง พลังงานไทย ทำความเข้าใจกับ สส. และคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) ถึงนโยบายดูแลประชาชนเรื่องพลังงานทั้งมาตรการระยะสั้น ระยะยาวอย่างไร เพื่อให้ สส. นำไปชี้แจงให้ประชาชน เมื่อถามว่ามีารพูด

คุยถึงโควตา รมช. คลังแทนนายทศพร ในฐานะวิจารณ์อดีต รมช. คลังหรือไม่ นายอัครเดชตอบว่าเบื้องต้นยังไม่มี เพราะเป็นเรื่องที่นายพีระพันธุ์ และนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ สส. บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคจะปรึกษาหารือร่วมกัน เมื่อถามต่อว่าในโควตาพรรค รทสช. ยังเป็น รมช. คลัง เหมือนเดิมหรือไม่ นายอัครเดชตอบว่า เบื้องต้นเป็นไปตามที่นายทศพรและหัวหน้าพรรค รทสช. ยืนยันยังเป็นโควตาของพรรค รทสช.

ยันไม่มีรอยร้าวภายในพรรค

เมื่อถามถึงกรณีมีกระแสข่าวว่าภายในพรรค รทสช. มีรอยร้าว เพราะนายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเขี้ยวอดีตรองนายกฯ และ รมว. พลังงาน มีหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคด้วย นายอัครเดชตอบว่า นายสุพัฒน์พงษ์ ลาออกเมื่อวันที่ 7 พ.ค. ก่อนนายทศพร ลาออก กรณีของนายสุพัฒน์พงษ์ ลาออกเนื่องจากต้องไปดำรงตำแหน่งในการกิจส่วนตัว การเป็นสมาชิกพรรคอาจไม่เหมาะสมในเรื่องของคุณสมบัติ แต่ท่านยังยืนยันสนับสนุนกิจกรรมของพรรคและดูแล สส. อยู่ ยังผูกพัน ไม่ได้มีปัญหากับพรรค ยังพร้อมที่จะช่วยงานพรรคอยู่ หากพรรคร้องขอ อาจได้เห็น นายสุพัฒน์พงษ์ ไปร่วมกิจกรรมด้วย ขณะที่กรณีของนายทศพร เป็นดุลพินิจของท่าน เป็นการตัดสินใจส่วนตัว เพราะเป็นเรื่องในกระทรวงการคลัง ไม่เกี่ยวกับพรรค นายทศพร ไม่ได้นำมาหาหรือในพรรค ฉะนั้นไม่มีส่วนเชื่อมโยงกันภายในพรรค

พท. มั่นใจค่าแรง 400 บ. ไร้ปัญหา

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส. บัญชีรายชื่อ พรรค พท. กล่าวถึงกรณีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศว่า การปรับขึ้นค่าแรง 400 บาท ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และต้องได้ทุกกิจการทุกภาคส่วนทั่วประเทศในวันที่ 1 ต.ค. นี้ เพื่อเตรียมการผลักดันไปสู่การขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 600 บาทต่อวัน ในปี 2570 ตามนโยบายของรัฐบาลพรรค พท. ที่เคยชูธงหาเสียงไว้ในการเลือกตั้ง แม้การพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำเป็นเรื่องของคณะกรรมการไตรภาคี แต่เมื่อเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล คณะกรรมการไตรภาคีได้รับทราบนโยบายมาตั้งแต่ต้น ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ยืนยันว่านโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาล ดำเนินการตามกรอบกฎหมายทุกประการไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายใดระหว่างนี้รัฐบาล โดยกระทรวงแรงงานจะเร่งหามาตรการเพื่อช่วยเหลือการ SME ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ต่อไป มั่นใจว่านโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจะไม่เกิดปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ

เปิด 20 จุดขายแดนช่วยคนเมียนมา

ที่ พล.ร.9 จ.กาญจนบุรี นายเศรษฐา ทวีสิน

นายกฯ ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ในเมียนมาว่าภายในเมียนมายังสู้รบอย่างต่อเนื่อง แต่เรื่องการปิดพรมแดนเป็นเรื่องสำคัญ ปัญหาเยอะ ไม่ใช่แค่เรื่องความมั่นคงอย่างเดียว ยังมีเรื่องสินค้าเดือนด้วย รวมถึงเรื่องปัญหาเสด็จเราต้องทำหลายอย่าง ทั้งเรื่องการเพิ่มกำลัง การให้ความช่วยเหลือด้านหลักมนุษยธรรม และเตรียมจุดรองรับคนต่างๆเกือบ 20 จุด สามารถรองรับประมาณ 500-1,500 คน เราเตรียมพร้อมรวมถึงการใช้เทคโนโลยี ทั้งโดรนหรือเครื่องเอกซเรย์มาตรวจจับสินค้าผิดกฎหมายต่างๆ มีการพูดคุยกันและมีการอนุมัติงบฯ ไปดูแลเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงของประเทศ

ปชป. บีบ "ทักษิณ" คุยกลุ่มชาติพันธุ์

นายร่วมธรรม ชำนุรักษ์ สส. พัทลุง และรองโฆษกพรรคปชป. กล่าวถึงกรณีเว็บไซต์ Aseannow.com เผยแพร่ข่าวนายทักษิณ ชินวัตร อดีต นายทศพร ได้หารือกับตัวแทนจากกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธและรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (เอ็นยูซี) เพื่อช่วยยุติความขัดแย้งในเมียนมาว่าเป็นคำถามใหญ่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่ ถ้าจริงนายทักษิณไปโน้มน้าวทำอะไร และหากรัฐบาลไทยไม่มีความเคลื่อนไหวนี้เลย ยังต้องตั้งคำถามต่อศักยภาพด้านความมั่นคงและการต่างประเทศของรัฐบาลไทยที่ออกตัวมาตลอดว่าไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งภายในของประเทศอื่น แต่กลับไม่รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวของนายทักษิณที่อยู่ในช่วงพักโทษหรือว่านายทักษิณในฐานะผู้มีความร่วมมือกับรัฐบาลสามารถทำอะไรก็ได้ รัฐบาลปล่อยเต็มที่ สภาพนี้คงฝากผีฝากไข้ให้การดูแลความมั่นคงไทยไว้ไม่ได้ แต่ถ้าปฏิเสธว่าเป็นการพบกันนอกประเทศยิ่งหนักเหมือนกัน เพราะนายทักษิณยังอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเป็นอิสระถึงขั้นเดินทางไปไหนพบใครนอกประเทศได้เลย

ข้ายอมขนาดน้อยๆ เป็นเลขนายทศพร

นายร่วมธรรมกล่าวว่า การยอมให้นายทักษิณมีสถานะเป็นผู้มีบาปมีนอกรัฐบาลด้วยการที่รัฐบาลไม่ดำเนินการตรวจสอบว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่ อาจยังเป็นส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของตัวนายเศรษฐา ในฐานะผู้นำประเทศมาก ภาพลักษณ์นายเศรษฐาเองถูกมองเป็นนายทศพรหุ่นเชิดอยู่แล้ว นายทักษิณก็มาปาดหน้าเป็นตัวจริงอีกถ้าเป็นนายทศพรแล้วต้องยอมขนาดน้อยๆ เป็นดีที่ว่ามันหม่นหมองไม่เหลือสร้างหรือติดนักธุรกิจหมิ่นล้านกลับไปอยู่ในที่ของตัวเองอย่างสมศักดิ์ศรี เหมือนที่อดีตรัฐมนตรีของท่านหลายคนทำออกไปทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วดีกว่ารับ ยิ่งอยู่นาน เขาก็ยิ่งต้องค่าจะเข้าไปปล่อย



เกษตรกรสตูลกินรวบ ปลุก 'เตยหอม' แซม 'มะพร้าว' พลิกวิกฤตแล้งรับรายได้ 2 ทาง



บนพื้นที่สวนมะพร้าว 6 ไร่กว่า ตั้งอยู่หมู่ 6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล รมั่นสดชื่นเขียวขจีด้วยต้นเตยหอมที่เจ้าของสวนปลุกแซมสวนมะพร้าว สร้างรายได้ 2 ทาง ให้เกษตรกรเป็นกอบเป็นกำ ด้านเกษตรอำเภอแนะเกษตรกรไม่ควรปลูกพืชชนิดเดียว

นางวันฉัตร ทองหวั่น อายุ 50 ปี เกษตรกรสวนมะพร้าว และครอบครัว นักเกษตรอำเภอเมืองสตูล เข้าชมต้นเตยหอมที่ขึ้นอย่างหนาแน่นภายในสวนมะพร้าวที่ปลูกมานานกว่า 30 ปี โดยทางสวนได้ขุดคูน้ำเล็กๆ เก็บไว้ใช้น้ำในช่วงหน้าแล้ง เพราะต้นเตยหอมจะโตสวยงามในพื้นที่ชื้นน้ำ ในส่วนของมะพร้าวที่มีมากกว่า 100 ต้น ทั้งมะพร้าวน้ำหอมและมะพร้าวน้ำหวาน จะตัดเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 500-700 ลูก ขายในราคาลูกละ 15 บาท ส่วนหนึ่งจะขายน้ำถุงละ 15 บาท สร้างรายได้เดือนละ 20,000 บาท ส่วนเตยหอมนั้น นับเป็นรายได้ที่ 2 ทางสวนจะเก็บขาย 100 ใบ ราคา 15 บาท สร้างรายได้ 5,000-6,000 บาทต่อเดือน

นางวันฉัตรกล่าวว่า สวนมะพร้าวพื้นที่ 6 ไร่กว่า

ทั้งมะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวน้ำหวาน ที่สวนนี้ปลูกมะพร้าวมากกว่า 30 ปีแล้ว รายได้ต่อเดือนประมาณ 20,000 บาท เป็นพื้นที่เล็กๆ ให้คนแก่คอยเก็บขาย ตอนนี้เพิ่มมูลค่าโดยการปลูกใบเตยเพิ่มขึ้นมา เพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่มีน้ำท่วมอยู่ตลอดเลยเอาใบเตยมาปลูกเสริม ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 5,000-6,000 บาทต่อเดือน โดยจะส่งขายที่ร้านดอกไม้ จะมีแม่ค้าที่ทำงานมาขอซื้อ ต่อเดือนสามารถขายได้หลายหมื่นใบ โดยทางสวนจะตัดขายเป็นใบไม่ได้ตัดเป็นต้น

“ทางสวนปลูกเตยหอมคู่กับมะพร้าว ทำให้มะพร้าวซึ่งมีน้ำที่หอมอยู่แล้ว เมื่อมีใบเตยเสริมความหอมของมะพร้าวขึ้นมาอีก มะพร้าวที่เราขายจะขายทั้งเป็นลูก

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/คนเมือง-ภูมิภาค

วันที่: อาทิตย์ 12 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16863

หน้า: 12(บนซ้าย)

Col.Inch: 64.60

Ad Value: 77,520

PRValue (x3): 232,560

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เกษตรกรสตูลกินรวบ ปลุก'เตยหอม'แซม'มะพร้าว' พลิกวิกฤตแล้งรับรายได้ 2 ทาง



และเป็นน้ำ หากตัด
เจอมะพร้าวลูกแก่ก็จะ
แยกส่งให้กับแม่ค้าที่
ทำขนมขาย ลูกอ่อน
เหมาะกับการทำ
เป็นน้ำ ก็จะทำน้ำขาย
แพคถุงส่งขายเอง ใน
ส่วนของปัญหาตอนนี้
เป็นเรื่องของอากาศ
อากาศแล้งทำให้

มะพร้าวเป็นลูกน้อยลง พอเริ่มมีฝนก็กลับมาให้ลูกเหมือน
เดิม แต่ปีนี้ยอมรับว่าแล้งจัด ส่วนที่นี้ได้รับการสนับสนุน
จากเกษตรอำเภอมากๆ มีหมอดิน มีนักวิชาการมาตรวจ
ดินให้เรา จะบอกว่าดินของเรามีปัญหาอะไร ให้เสริมแต่ง
อะไรบ้าง เพราะเราไม่รู้ว่าจะดินขาดสารอาหารอะไร เรา
เติมแต่งไม่ถูก เมื่อทำมาก็ได้รู้ว่าดินขาดเกลือก็ต้องเอา
เกลือลง ขาดปุ๋ยอะไรก็เสริมลงไป ดินก็ออกมาดี มะพร้าว
ก็ออกมาดี”

นายเฉลิมพร ศรีสวัสดิ์ เกษตรอำเภอเมืองสตูล
กล่าวว่า สำหรับแปลงปลูกมะพร้าวของลุงเจริญ จะปลูก
มะพร้าวน้ำหอมและมะพร้าวน้ำหวานผสมกัน ได้เสริมด้วย
ใบเตย ซึ่งเป็นรายได้เสริมจากมะพร้าวอีกทีหนึ่ง เพราะว่า
ในพื้นที่ส่วนนี้เป็นพื้นที่ชับน้ำ จึงนำใบเตยมาปลูกเป็น
รายได้เสริมซึ่งเหมาะกับพื้นที่ในเรื่องความหอมจากใบเตย
จะส่งผลให้น้ำมะพร้าวหอมมัน เกษตรอำเภอบอกว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของความเชื่อของผู้บริโภคและเกษตรกรทั่วไป
ว่าใบเตยมีผลต่อความหอมของมะพร้าว แต่จริงๆ แล้วกลิ่น
ของมะพร้าวน้ำหอมกับกลิ่นของใบเตยใกล้เคียงกันมาก
สำหรับส่วนนี้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร่วมกับ
สำนักงานเกษตรจังหวัด จัดตั้งเป็นแปลงเรียนรู้ให้กับ
เกษตรกรทั่วไปที่สนใจในเรื่องของการบริหารจัดการ
สวนมะพร้าวอย่างมีประสิทธิภาพ

ทางเกษตรอำเภอเมืองสตูลฝากถึงเกษตรกรทั่วไป
ว่า การทำการเกษตร เราอย่ามุ่งแค่พืชหลักอย่างเดียว
ต้องหารายได้จากพืชเสริม ที่ผสมกันอย่างลงตัวเพื่อเป็น
รายได้เสริม เพราะบางครั้งบางช่วง พืชหลักผลผลิตอาจ
ตกต่ำ เราก็จะได้มีรายได้จากพืชเสริมด้วยอีกช่องทาง
หนึ่ง

พัชรี เกิดพรหม

เดลินิวส์ ก่อน ขึ้นแท่น

●ร้องพริกชี้หนูโลละ400

เมื่อ วันที่ 10 พ.ค. ผู้สื่อข่าว

รายงานว่ บรรยากาศที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา พบว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างป่นป็นเสียงเดียวกันถึงราคาผักที่แพงและยังคงแพงอย่างต่อเนื่อง ประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดต่างก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าข้าวของทุกอย่างนั้นแพงขึ้นทำให้ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องปากท้องมาก โดยราคาสินค้าด้านการเกษตรมีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะได้รับผลกระทบจากอากาศที่ร้อนจัด ทำให้พื้นที่เพาะปลูกผักได้รับความเสียหาย ราคาพริกชี้หนูก่อนหน้านี กก.ละ 200 บาท ปัจจุบัน กก.ละ 400 บาท พริกจินดา จาก กก.ละ 150 บาท เป็น กก.ละ 180 บาท ผักชี กก.ละ 150 บาท เป็น กก.ละ 250 บาท ผักขึ้นฉ่าย กก.ละ 100 บาท เป็น กก.ละ 250 บาท ถั่วฝักยาว กก.ละ 50 บาท เป็น กก.ละ 120 บาท แดงกวา กก.ละ 35 บาท เป็น กก.ละ 40 บาท มะนาว กก.ละ 70 บาท เป็น กก.ละ 180 บาท.

กัมพูชาจับซื้อทุเรียนฝั่งไทยไม่อัน

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการค้าบริเวณตลาดผลไม้ จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี พ่อค้า-แม่ค้า ชาวไทยและจากฝั่งประเทศกัมพูชา นำผลผลิตทางการเกษตรมาซื้อขายกันอย่างคึกคัก ยิ่งในช่วงหน้าผลไม้ของฝั่งไทย โดยเฉพาะทุเรียน ที่ได้รับความนิยมในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง แม้เกรดตกไซซ์ แต่ไม่ด้อยคุณภาพ และยังคงความอร่อย อีกทั้งพ่อค้าคนกลางชาวกัมพูชา มองว่าสามารถนำไปทำกำไรต่อได้ นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ พาณิชย์ จ.จันทบุรี เปิดเผยว่า ทุเรียน จาก จ.จันทบุรี ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในแต่ละวันมียอดการส่งออกไปประเทศกัมพูชาวันละกว่า 100 ตัน โดยจะเป็นทุเรียนเกรดรองลงมา จากตลาดส่งออกประเทศจีน หรือทุเรียนเกรดตกไซซ์ ซึ่งถือว่าตลาดเพื่อนบ้านมีความสำคัญไม่แพ้กัน เนื่องจากกัมพูชาให้ความสนใจทุเรียนจากทางฝั่งไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งการขนส่งเดินทางข้ามแดนจะได้รับการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี จากหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรจันทบุรี ที่พร้อมบริการให้การเดินทางเข้า-ออกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากยอดการซื้อ-ขายทุเรียน ทำให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนสบายใจได้ว่าในเรื่องของการลักลอบนำทุเรียนเข้ามาสวมสิทธิทุเรียนไทยนั้น ไม่มีอย่างแน่นอน.

'สอวช.-สสน.'เปิดเวทีถก จัดการน้ำเพื่ออนาคตเพื่อประเทศไทย



สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) จัดประชุมรับฟังความเห็นของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตัวอย่าง (best practice) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการจัดทำร่างนโยบาย "สารสนเทศและนวัตกรรมจัดการน้ำเชิงพื้นที่ เพื่ออนาคตประเทศไทย : Hydro-informatics for Future Thailand" ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.กิตติพงษ์ พรหมวงศ์ ผู้อำนวยการ สอวช. พร้อมด้วย ดร.รอยบุญ รัตมิตเทส ผู้อำนวยการ สสน. เปิดเวทีและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกับเครือข่ายชุมชน เครือข่ายสภาเกษตรกร เครือข่ายศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด คณะกรรมการลุ่มน้ำ นวัตกรรมน้ำในพื้นที่ นักวิจัยมหาวิทยาลัย รวมทั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

ดร.กิตติพงษ์กล่าวว่า การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เข้ามากระตุ้นเป็นประเด็นสำคัญทั้งในระดับชุมชนและประเทศ นอกจากนี้ ยังมีมาตรการทางการค้าในประเด็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งน้ำมีมิติที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากน้ำไม่พอและน้ำท่วมเช่นกัน ในการทำงานที่ผ่านมา สอวช. ในฐานะหน่วยงานนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ำเชิงระบบ รวมทั้งในเรื่องเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Technology) เพราะเห็นว่าการดำเนินการจะบรรลุเป้าหมายสำเร็จได้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งเทคโนโลยีนั้น มีทั้งที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง (Advance Technology) และเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) การนำประเด็นเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการน้ำในระดับชุมชน และชุมชนสามารถบริหารจัดการได้ จะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทั้งในมิติน้ำและมิติความสามารถและการต่อยอด ซึ่งนำไปสู่ภาพใหญ่ของประเทศให้มีความเข้มแข็งต่อไป ทั้งนี้ ประเด็นของการได้มาของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ การผสมผสานกับบริบทเชิงพื้นที่และผู้ใช้งาน การทำให้เป็นระบบที่ยั่งยืนมีระบบนิเวศที่

สนับสนุน (Ecosystem) และสามารถพัฒนาจากกระบวนการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีนี้ไปได้ด้วยตัวเองเพื่อต่อยอดและการบำรุงรักษา (Maintenance) ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องคำนึงถึง จึงเป็นที่มาของการจัดทำร่างนโยบายฯ ร่วมกับ สสน. ในครั้งนี้ ที่จะช่วยพัฒนาระดับการบริหารจัดการน้ำของบน กลางและล่าง โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อม และใช้บทบาทของทั้ง 2 หน่วยงานเข้ามาเป็นหลักในการทำงาน

"การประชุมรับฟังความเห็นฯ ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ และเป็นข้อมูลสำคัญที่สนับสนุนการจัดทำร่างนโยบาย "สารสนเทศและนวัตกรรมจัดการน้ำเชิงพื้นที่ เพื่ออนาคตประเทศไทย : Hydro-informatics for Future Thailand" การรับฟังความเห็นฯ มีส่วนสำคัญที่จะทำให้ร่างนโยบายฯ ที่ออกแบบ เข้าใจ เข้าถึงและสอดคล้องกับปัญหาอย่างครอบคลุมในพื้นที่อย่างแท้จริง ผ่านการระดมความเห็นจากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตัวอย่างและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จากการทำงานของ สสน. ร่วมกับภาคีที่เข้ามา ขอขอบคุณ สสน. ที่เข้ามาร่วมมือ ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกันที่จะทำให้นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำเข้มแข็งและเป็นฐานที่แข็งแกร่งของการบริหารจัดการน้ำในระดับประเทศต่อไป" ดร.กิตติพงษ์กล่าว

ดร.รอยบุญกล่าวว่า การประชุมรับฟังความเห็นฯ ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการรับรู้ในกระบวนการจัดทำร่างนโยบายสารสนเทศและนวัตกรรมจัดการน้ำเชิงพื้นที่เพื่ออนาคตประเทศไทย และเป็นการระดมความเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่างนโยบายฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ อย่างแท้จริง สสน. จึงร่วมกับ สอวช. ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนงานด้านนโยบายของกระทรวง อว. จัดประชุมรับฟังความเห็นในครั้งนี้ เพื่อจัดทำร่างนโยบายฯ ที่จะผลักดันให้เกิดการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ำระดับชุมชนที่เป็นฐานสู่การจัดการทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด ภาค และประเทศ อย่างยั่งยืน

ภายในงานได้จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "สารสนเทศและนวัตกรรมจัดการน้ำเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" จากตัวอย่างความสำเร็จในด้านต่างๆ ได้แก่ ศูนย์บริหารจัดการน้ำ

ระดับจังหวัด/ลุ่มน้ำ ประกอบด้วย ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัด
แพร่ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดลำพูน ศูนย์บริหารจัดการน้ำลุ่ม
น้ำตรัง เทศบาลเมืองทุ่งสง เครือข่ายการจัดการน้ำชุมชนตามภูมิ
สังคม ประกอบด้วย เครือข่ายท้องถิ่นจัดการน้ำชุมชนกวนพะเยา
ชุมชนบ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม ชุมชนตำบลดงขี้เหล็ก จังหวัด
ปราจีนบุรี ชุมชนป่าภูเก้า จังหวัดขอนแก่น ระบบเตือนภัยพิบัติระดับ
ชุมชน ประกอบด้วย เครือข่ายลุ่มน้ำน่าน เครือข่ายลุ่มน้ำปิตตานี
และเครือข่ายความร่วมมือ จากสำนักงานสภานโยบายการวิจัยและ
มหาวิทยาลัย ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมทั้งเปิดรับฟังความเห็นเพิ่ม
เติมจากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งความเห็นที่ได้ทั้งหมดจะถูกนำมาจัดทำ
ร่างนโยบายฯ เพื่อนำเสนอสถานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติต่อไป

'เก็บเกี่ยวมายด์เซต' แดนกังหันลม 'เกษตรกรหัวขบวนไทย' เปิดมุมมองใหม่ 'เกษตรสไตล์ดัตช์'



วิถีชีวิต

“ การที่เกษตรกรได้เห็นของจริง ได้สัมผัสด้วยตัวเองจริง ๆ จากประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาอำนาจโลก ทางด้านการเกษตร ไม่เพียงแต่จะทำให้ได้รับข้อมูลดี ๆ นำกลับไป แต่ยังช่วยให้เกิดมุมมองใหม่ ๆ เกิดแรงบันดาลใจ และทำให้เกิดความมั่นใจเพิ่มขึ้นด้วย” เป็นการระบุจาก นักรัก วิถี วิถี ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ที่ระบุถึง “หัวใจสำคัญ” ในการพา “เกษตรกรหัวขบวนของไทย” ที่สนใจศึกษาดูงานด้านเกษตรที่ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรอันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่ง “ทีมวิถีชีวิต” ได้เกาะขบวนติดตามคณะนี้ไปด้วย และวันนี้ก็นำเรื่องราวที่พบเห็นมาบอกเล่า พร้อม ๆ กับถ่ายทอด “มุมมองเกษตรกรหัวขบวน” ของไทย...



จากอากาศร้อนแทบปรอทแตกของเมืองไทย แต่ปล้นที่เท้าแตะถึงพื้น สนามบินสคิปโฮล กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ชาวคณะทุกคนก็หอบแฮกแดดมาใส่กันแทบไม่ทัน เพราะขณะนั้นเพิ่งเป็นช่วงสิ้นสุดฤดูหนาวและกำลังเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิของที่นี่ อากาศจึงยังคงหนาวเย็นอยู่ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว แม้หลายคนจะรู้สึกเหนื่อยล้าจากการเดินทางยาวกว่า 14 ชั่วโมง แต่ก็ตื่นตัวกับการเปิดมุมมองใหม่ ๆ กันเต็มที่ โดยเราเริ่มต้นนับหนึ่งกันทันที ซึ่งจุดหมายแรกคือ หมู่บ้านซานส์สคีนส์ ที่เมืองซาน-ดานส์ หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมสไตล์ดัตช์ โดยที่นี่มีทั้งที่พักอาศัย พิพิธภัณฑ์ และศูนย์หัตถกรรมต่าง ๆ ให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิมคนดัตช์ โดยที่นี่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวจนสร้างรายได้ให้ชาวบ้านแต่ละปีเป็นเงินมหาศาล ซึ่งหลังใช้เวลาพอสมควร เราก็เดินทางต่อสู่ใจกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม เพื่อไปเดินเล่นที่ ถนนดัมรัก (Damrak Avenue) กับย่าน จัตุรัสดัม (Dam Square) ที่เป็นแลนด์มาร์คของเมืองกันต่อ ซึ่งถนนสายนี้มีร้านค้ามากมายที่มีตั้งแต่แบรนด์ที่ต้องถึงจนถึงแบรนด์อินเตอร์ จากนั้นเราก็กลับที่พักซึ่งอยู่ใกล้กับสนามบินสคิป

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/วิถีชีวิต

วันที่: อาทิตย์ 12 พฤษภาคม 2567

ปีที่: - ฉบับที่: 27240

Col.Inch: 223.49 Ad Value: 402,282

หน้า: 10(เต็มหน้า)

PRValue (x3): 1,206,846

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: วิถีชีวิต: 'เก็บเกี่ยวความสด' แดนกังหันลม 'เกษตรกรหัวขบวนไทย' เปิดมุมมองใหม่...



หมู่บ้าน Giethoorn เนเธอร์แลนด์



ชยบุตร เลาจรุธิชัย



กัมพันธ์พนธ์ สภาพันธ์



กมลวรรณ รุ่งประเสริฐวงศ์



สุรริกณี สิงห์รักษ์

โฮล ถือเป็นอันสิ้นสุดวันแรก

วันต่อมาคณะเราเดินทางกันแต่เช้าตรู่ โดยมี 2 โฮลด์สำคัญ ที่แรกคือ World Horti Center (WHC) ที่เมืองนาลด์วิจ ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรร่วมกันระหว่างภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ โดยที่นี่ถูกกล่าวขานว่าเป็น ศูนย์กลางความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรของโลก โดยมีทั้งห้องปฏิบัติการ ห้องสาริต ห้องนิทรรศการ พื้นที่เวิร์กช็อป รวมถึงมีโรงเรือนกระจกครอบคลุมพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร หรือเทียบได้กับสนามฟุตบอลเกือบ 2 สนาม ซึ่งจะใหญ่ที่สุดในโลกหรือไม่นั้นไม่แน่ใจ แต่ถามว่าใหญ่ไหม ก็คงต้องใช้คำว่าหืมได้เลยแล้วกัน โดยโรงเรือนทั้งหมดถูกใช้ปลูกผัก ผลไม้ ไม้ดอก

ไม้ประดับ รวมถึงใช้เป็นที่พักอาศัยด้วย

โดยจะควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ

ทุกอย่าง ซึ่งถึงแม้จะมีพื้นที่มหาศาลต้องดูแล แต่กลับใช้แรงงานไม่เยอะเลย เพราะทุกอย่างถูกวางแผนไว้หมดแล้วก่อนจะลงมือเพาะปลูก และด้วยความนำทั้งนี้ ทำให้ เกษตรกรหัวขบวน จดบันทึกกับซักรายข้อมูลแบบละเอียดจากผู้บริหารที่นี่ เพื่อจะนำกลับมาถ่ายทอดให้เพื่อน ๆ เกษตรกรไทยปรับใช้ หรือแม้แต่ใช้เป็นไอเดีย และจากจุดนี้เราก็ไปกันที่จุดหมายซึ่งหลายคนรอคอย นั่นคือ สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof Garden) ที่เมืองลิสเซ่ ซึ่งช่วงที่เราไปเป็นเทศกาลดอกไม้ของที่นี่ มีการจัดแสดงสีสันของดอกไม้ที่อลังการมาก โดยหลังจากใช้เวลาหลายชั่วโมงที่นี่ เราก็เดินทางกลับที่พัก เป็นอันปิดทริปแบบสวยงามในวันนี้

วันถัดมา จุดหมายเรายังเป็นโฮลด์ของทริป นั่นคือการเยี่ยมชม Flora Holland Aalsmeer เมืองอัลส์เมียร์ ซึ่งเป็น ตลาดประมูลซื้อขายดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และอาจเก่าแก่ที่สุดในโลกด้วยซ้ำ เพราะมีอายุนับตั้งแต่วันก่อตั้งถึงวันนี้ปาเข้าไป 112 ปีแล้ว โดยที่นี่เป็นศูนย์กลางซื้อขายดอกไม้จากทั่วโลก ภายใต้ขนาดพื้นที่กว่า 4.5 ล้านตารางเมตร ซึ่งแต่ละวันจะมีการซื้อขายดอกไม้กันคิดเป็นมูลค่า

“ได้สัมผัสได้เห็นของจริง ช่วยให้เกิดไอเดียใหม่ๆ”

หลายล้านยูโร โดยดอกไม้ที่ซื้อขายที่นี่คิดเป็นกว่า 45% ของตลาดโลก และด้วยความที่มีดอกไม้มหาศาลอัดแน่นในพื้นที่รวมกัน กลิ่น

ดอกไม้จึงหอมฟุ้งไปทั่ว จนบางคนเปรียบที่นี่เป็นมหาสมุทรดอกไม้กันเลยทีเดียว

ขณะที่วันสุดท้ายของทริปนี้ เราได้เดินทางแต่เช้าไปยัง หมู่บ้านกีธูร์น (Gie-thoorn) ซึ่งห่างจากอัมสเตอร์ดัม 120 กิโลเมตร โดยที่นี่ได้ฉายาว่าเป็น “เวนิสเนเธอร์แลนด์” เพราะไม่มีถนนเข้าถึง แต่ใช้เรือเป็นพาหนะหลัก อีกทั้งหมู่บ้านนี้ยังโดดเด่นเรื่องท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพราะนอกจากจะดูแลสภาพแวดล้อมให้สมบูรณ์แล้ว ยังเน้นใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดมลพิษอีกด้วย และอีกเรื่องที่น่าสนใจคือ ที่นี่ยังส่ง



เสริมคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้อัปเลเวลตัวเองเป็นผู้ประกอบการ จึงส่งผลให้คนรุ่นใหม่ของชุมชนไม่ทิ้งถิ่นฐาน ซึ่งเรื่องนี้ในไทยก็มีชุมชนหลายแห่งทำสำเร็จเช่นกัน และจากจุดนี้เราได้เดินทางกลับเมือง เพื่อไปเยี่ยมชมอีกจุดหนึ่ง นั่นก็คือ Bloemenmarkt ตลาดขายดอกไม้ริมคลองกลางเมืองอัมสเตอร์ดัม และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกด้วย ซึ่งรูปแบบตลาดดอกไม้แห่งนี้ ถ้าจะเปรียบให้เห็นภาพชัดขึ้นจะเรียกว่าเป็น “ปากคลองตลาดอัมสเตอร์ดัม” ก็คงไม่ผิด เพราะคล้าย ๆ กัน ซึ่งหลังสิ้นสุดการเยี่ยมชมที่จุดนี้ ก็ถือเป็นอันสิ้นสุดกิจกรรมศึกษาดูงานที่เนเธอร์แลนด์แบบสวย ๆ

ทั้งนี้ การเดินทางเยือนแดนกังหันลมครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้ “โครงการยกระดับมาตรฐานและมูลค่าสินค้าเกษตร” ที่ทาง ธ.ก.ส. หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พา กลุ่ม เกษตรกรหัวขบวนของไทย ศึกษาดูงานเทคโนโลยีต่าง ๆ ตลอดจนเรียนรู้วิถีคิด การบริหารจัดการ ของเกษตรกรเนเธอร์แลนด์

ช่วงวันที่ 27 เม.ย. ถึงวันที่ 2 พ.ค. 2567 เพื่อเปิดมุมมองใหม่ ๆ และเพื่อนำข้อมูลกลับมาใช้พัฒนากลุ่มของตนเอง ซึ่งเป็นเจตนารมณ์สำคัญของการเยือนแดนกังหันลมครั้งนี้ อนึ่ง นอกจาก “ทีมวิถีชีวิต” จะมีโอกาสเกาะขบวน “เกษตรกรหัวขบวน” ร่วมดูงานแล้ว เรายังได้รับฟัง “เสียงความประทับใจ” ส่วนหนึ่งจากเกษตรกรไทยที่เข้าร่วมดูงานครั้งนี้ด้วย...

เริ่มจาก กมลวรรณ รุ่งประเสริฐวงศ์ เกษตรกรหัวขบวนไร่แสงสกุลรุ่ง จ.กาญจนบุรี ผู้ประกอบการไข่ผ่าแปรรูป ที่บอกว่า ต้องขอบคุณ ธ.ก.ส. ที่ให้โอกาสดี ๆ ครั้งนี้ ซึ่งพอได้มา และได้มาเห็นของจริง ก็ต้องยอมรับว่า ระบบเกษตรไฮโดรโปนิกส์นั้น แข็งแกร่งมาก ๆ ตั้งแต่วิถีคิด การบริหารจัดการ จนถึงรากฐาน ทำให้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแข็งแรงมาก และสิ่งที่ยอมรับว่าที่นี่เก่งอีกอย่างก็คือทำให้สิ่งที่มีอยู่เดิมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนความเป็นแบรนด์ดังที่สูงมาก และเป็นสิ่งที่ไทยต้องปรับตัวกับสิ่งที่เรายังทำได้ไม่ดี คือเราอาจผลิตเก่ง แต่ขายไม่เก่งเท่าเขา ส่วนอีกเรื่องคือเขาเล่าเรื่องเก่ง ทำให้ของเดิม ๆ ดูน่าสนใจอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งจะนำไปถอดรหัสและนำไปปรับใช้แน่นอน

ด้าน สุวีร์รัมย์ สิงห์รักษ์ เกษตรกรหัวขบวนจาก อ.นาแห้ว จ.เลย เจ้าของแบรนด์ก้าฟล่องเลย บอกว่า เธอตั้งใจมากที่รู้ว่า ธ.ก.ส. เลือกให้มาทริปนี้ เพราะไม่คิดมาก่อนว่าชีวิตของเธอจะได้มาไกลถึงยุโรป โดยก่อนมาเธอศึกษาข้อมูลและมีคำถามมากมาย ซึ่งสิ่งที่สนใจคือพลังงานสะอาดและการจัดการน้ำของคนเนเธอร์แลนด์ จนเมื่อได้มีที่พบคำตอบว่า ที่เขาประสบความสำเร็จเพราะให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัย อีกทั้งยังมีระบบบริหารจัดการที่ดีทุกมิติ โดยเธอบอกว่าจะนำความรู้กับประสบการณ์ล้ำค่าครั้งนี้กลับไปใช้กับชุมชน และเธอตั้งใจที่จะพัฒนาให้ธุรกิจที่ทำอยู่เป็นธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนให้ทั้งคนและโลก เหมือนชื่อก้าฟล่องเลย ที่คำว่าลองภาษาอังกฤษแปลว่ายั่งยืน และเลยก็คือจังหวัดที่เธออยู่

ส่วนเกษตรกรหัวขบวนจาก จ.ชลบุรี อย่าง ยงยุทธ เลารุจิราลัย เจ้าของสวนเดอะ ฟิกเนเจอร์ การ์เด็น ผู้ผลิตและจำหน่ายมะเดื่อฝรั่ง บอกว่า แต่ละจุดที่ได้ดูงานนั้นน่าสนใจ มีจุดแข็งที่แตกต่างกัน และส่วนตัวแล้วสิ่งที่เด่น ๆ ที่เห็นของที่นี่คือเนเธอร์แลนด์มีจุดเด่นเรื่องแนวคิดการบริหารจัดการกับระบบการทำงานเป็นทีม ทำให้ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีความเข้มแข็งมาก จนอยากให้โมเดลนี้เกิดที่ไทยบ้าง ซึ่งก็จะนำแนวคิดกับไอเดียที่ได้ครั้งนี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองมากที่สุด เช่น ระบบโรงเรือนหรืออย่างน้อยก็นำไปถ่ายทอดให้พี่น้องเกษตรกรในกลุ่มของ

ตนเองได้รับรู้ เพื่อให้เกิดมุมมองใหม่ ๆ

ในขณะที่ ทักษะชนพจน์ สถาปนิก จากพี เจ ริช อินเตอร์ กรุ๊ป ผู้ผลิตและจำหน่ายผักผลไม้พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ก็สะท้อนสิ่งที่ได้รับการดูงานครั้งนี้ว่า สิ่งแรกที่โดดเด่นและเห็นได้ชัดคือ การใช้เทคโนโลยีเพื่อสู่ภัยธรรมชาติ เช่น การพัฒนาโรงเรือนขึ้นมาแก้ปัญหา ทำให้เกษตรกรเพาะปลูกได้ทุกฤดูกาล กับอีกเรื่องที่น่าสนใจคือ เกษตรกรที่นี้จะมองภาพรวมเป็นหลัก ทำให้ร่วมกันคิดร่วมกันทำอย่างเป็นระบบ ซึ่งส่วนตัวมองว่าน่าสนใจ เพราะทำให้เกิดความแข็งแกร่งในกลุ่มเกษตรกร ซึ่งคงเป็นสิ่งที่จะนำกลับไปถอดบทเรียนว่าจะปรับใช้ได้อย่างไรบ้าง ... นี่เป็นเสียงสะท้อนจาก เกษตรกรหัวขบวน รายนี้

* * * * *

และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากเรื่องราว จากเสียงบอกเล่าของ "เกษตรกรหัวขบวน" ถึงสิ่งที่ได้รับการศึกษาดูงานที่ประเทศ เนเธอร์แลนด์ ภายใต "โครงการยกระดับมาตรฐานและมูลค่าสินค้าเกษตร" ของ "ธ.ก.ส." ที่มีเป้าหมาย เพื่อให้เกษตรกรไทยได้เปิดมุมมองใหม่ ๆ ด้วยการได้ดู-ได้สัมผัส "โมเดลเกษตร สไตลด์ัตช์" โมเดลของดินแดนที่เป็น...

"มหาอำนาจโลกด้านการเกษตร".

ศิริโรจน์ ศิริแพทย์ : รายงาน

'ธ.ก.ส.' หนุน 'สร้างแรงบันดาลใจ'

"ส่วนตัวมองว่าจำเป็นที่เกษตรกรของเราควรจะได้เห็นและเรียนรู้จากของจริง จึงเป็นเป้าหมายในการที่เราพามาที่นี่ครั้งนี้" เป็นการระบุจาก นักรบชัย ศิริโรจน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ถึงวัตถุประสงค์ในการนำคณะศึกษาดูงานครั้งนี้ ก่อนจะย้ำว่า ถ้าจะไปให้ถึงระดับโลก ก็จำเป็นที่เกษตรกรต้องเปลี่ยนวิธีคิด ต้องปรับมายด์เซตใหม่ โดยตอนนี้ ธ.ก.ส. เน้นคำว่า value added มากกว่าการแปรรูป ดังนั้นการพามาที่นี่ก็เพราะอยากให้เกษตรกรไทยได้เห็นตัวอย่างของเนเธอร์แลนด์ ที่วันนี้เขาไม่ได้ขายดอกไม้แล้ว แต่ขายแบรนด์ดัง อีกทั้งการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มผลผลิตก็เป็นอีกกลยุทธ์ที่เนเธอร์แลนด์ใช้ จนทำให้สินค้าเขากลายเป็นของพรีเมียมระดับโลก ซึ่งส่วนตัวแล้วอยากให้เกิดขึ้นกับภาคการเกษตรบ้านเราเช่นกัน



คณะ ธ.ก.ส. นำโดย นักรบชัย ศิริโรจน์ กับกลุ่มเกษตรกรหัวขบวนจากไทย

ขณะที่ พงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เสริมว่าการนำเกษตรกรหัวขบวนดูงานที่เนเธอร์แลนด์นี้ เพราะอยากที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกร จึงพามาให้เห็นระบบและกระบวนการทุกขั้นตอนของที่นี่ ซึ่งเชื่อว่าความรู้ที่ได้รับจะเป็นประโยชน์และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรไทยได้... "ธ.ก.ส. มองว่าการที่เกษตรกรได้เห็นถึงเหล่านี้จะทำให้เกิดไอเดีย หรือช่วยให้รู้สึกมั่นใจว่า การพัฒนาคุณภาพผลผลิตนั้น เกษตรกรไทยก็ทำได้ ถ้ามีวิธีคิดมีการจัดการที่ดี".